

ลำดับ	ตัวชี้วัด	นคร	เมือง	ตำบล	ขั้นตอนที่ 2	คำอธิบาย	ขั้นตอนที่ 1	คำอธิบาย	หน่วย
16	ร้อยละของระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของ เทศบาล พร้อมระบบระบายน้ำที่เพียงพอที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2561	90	90	85	1.20 ระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของ เทศบาล พร้อมระบบระบายน้ำที่เพียงพอที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มเติมใน ปีงบประมาณ 2561	ระบุระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของ เทศบาล พร้อมระบบ ระบายน้ำที่เพียงพอที่ได้รับการก่อสร้าง เพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	1.16 ระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของ เทศบาล ที่มีระบบระบายน้ำ ที่ ประชาชนมีความต้องการให้สร้างหรือตาม แผนการพัฒนาที่ต้องการสร้างเพิ่มเติมใน ปีงบประมาณ 2561	ระบุระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของ เทศบาล ที่มีระบบระบายน้ำ ที่ ประชาชนมีความต้องการให้สร้างหรือตาม แผนการพัฒนาที่ต้องการสร้างเพิ่มเติมใน ปีงบประมาณ 2561	กม.
17	ร้อยละของจำนวนเส้นทางคลองและลำธารสาธารณะ ระบายน้ำในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้รับการ ปรับปรุงให้หน้าสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด	90	90	85	2.1 จำนวนเส้นทางคลองและลำธารสาธารณะ ระบายน้ำในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ ได้รับการปรับปรุงให้หน้าสามารถไหลผ่านได้ไม่ ติดขัด	ระบุจำนวนเส้นทางคลองและลำธาร สาธารณะระบายน้ำในความรับผิดชอบ ของ เทศบาล ที่ได้รับการปรับปรุงให้หน้า สามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด	1.17 จำนวนเส้นทางคลองและลำธาร สาธารณะระบายน้ำในความรับผิดชอบของ เทศบาล	ระบุจำนวนเส้นทางคลองและลำธาร สาธารณะในความรับผิดชอบของ เทศบาล	เส้น
18	ร้อยละของจำนวนบ่อน้ำ/บ่อน้ำบาดาลในความ รับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้ใช้งาน ได้ปกติ	100	100	90	2.2 จำนวนบ่อน้ำ/บ่อน้ำบาดาลในความ รับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้ ใช้งานได้ปกติ	ระบุจำนวนบ่อน้ำ/บ่อน้ำบาดาลในความ รับผิดชอบที่ เทศบาล ได้บำรุงรักษาให้ใช้ งานได้ปกติ	1.18 จำนวนบ่อน้ำ/บ่อน้ำบาดาลในความ รับผิดชอบของเทศบาล(เทศบาลได้ขึ้น ทะเบียนหรือขออนุญาตเรียบร้อยแล้ว)	ระบุจำนวนบ่อน้ำ/บ่อน้ำบาดาลในความ รับผิดชอบของเทศบาล(เทศบาลได้ขึ้น ทะเบียนหรือขออนุญาตเรียบร้อยแล้ว)	บ่อ
19	ร้อยละของจำนวนบ่อน้ำ/น้ำบาดาลในความ รับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้สร้างเพิ่มเติมตามความ ต้องการของประชาชนหรือตามแผนพัฒนาใน ปีงบประมาณ 2561	80	85	80	2.3 จำนวนบ่อน้ำ/น้ำบาดาลในความรับผิดชอบ ของ เทศบาล ที่ได้สร้างเพิ่มเติมตามความ ต้องการของประชาชนหรือตามแผนพัฒนาใน ปีงบประมาณ 2561	ระบุจำนวนบ่อน้ำ/บ่อน้ำบาดาลในความ รับผิดชอบที่ เทศบาลได้สร้างเพิ่มเติมตาม ความต้องการของประชาชนหรือตาม แผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2561	1.19 จำนวนบ่อน้ำ/น้ำบาดาลในเขตพื้นที่ ของ เทศบาล ที่ประชาชนต้องการให้สร้าง เพิ่มเติมหรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2561	ระบุจำนวนบ่อน้ำ/น้ำบาดาลที่อยู่ในพื้นที่ รับผิดชอบของ เทศบาล ที่ประชาชนต้องการ ให้สร้างเพิ่มเติมหรือตามแผนพัฒนาใน ปีงบประมาณ 2561	บ่อ
20	ร้อยละของจำนวนถังเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ เทศบาล ที่ได้รับการทะนุบำรุง ดูแลรักษาให้อยู่ใน สภาพที่ใช้งานได้อย่างปกติ หรือมีความสะอาดถูก สุขลักษณะ	95	95	95	2.4 จำนวนถังเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้รับการทะนุบำรุง ดูแลรักษาให้อยู่ ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปกติ หรือมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ	ระบุจำนวนถังเก็บน้ำที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ ที่เทศบาล ได้ทะนุบำรุง ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่าง ปกติ หรือมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ	1.20 จำนวนถังเก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนเมื่อเกิดความเดือดร้อน เช่น ถัง ถัง เป็นตัน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาล	ระบุจำนวนถังเก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดความเดือดร้อน เช่น ถังถัง เป็นตัน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาล	ถัง
21	ร้อยละของจำนวนถังเก็บน้ำที่ เทศบาล ได้สร้างหรือ ติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการของประชาชนหรือตาม แผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2561	90	90	90	2.5 จำนวนถังเก็บน้ำที่ เทศบาล ได้สร้างหรือ ติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2561	ระบุจำนวนถังเก็บน้ำที่ เทศบาล ได้สร้าง หรือติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการของ ประชาชนหรือตามแผนพัฒนาใน ปีงบประมาณ 2561	1.21 จำนวนถังเก็บน้ำที่ประชาชนต้องการ ให้สร้างหรือติดตั้งเพิ่มเติม หรือตาม แผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2561	ระบุจำนวนถังเก็บน้ำที่อยู่ในพื้นที่ของ อปท ที่ประชาชนต้องการให้สร้างหรือติดตั้ง เพิ่มเติม หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2561	ถัง
22	ร้อยละของจำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่พักน้ำ หรือแก้มลิงในความดูแลของ เทศบาล ที่ได้รับการพัฒนา และบำรุงรักษาให้สะอาดหรือใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองได้	90	90	85	2.2 จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่พักน้ำ หรือ แก้มลิงในความดูแลของ เทศบาลที่ได้รับการ พัฒนา และบำรุงรักษาให้สะอาดหรือใช้เป็น แหล่งน้ำสำรองได้	ระบุจำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่พัก น้ำ หรือแก้มลิงในความดูแลของ เทศบาลที่ได้รับการพัฒนา และ บำรุงรักษาให้สะอาดหรือใช้เป็นแหล่งน้ำ สำรองได้	1.22 จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่พักน้ำ หรือแก้มลิงในความดูแลของ เทศบาล	ระบุจำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่พักน้ำ หรือแก้มลิงในความดูแลของ เทศบาล	แห่ง

ลำดับ	ตัวชี้วัด	นคร	เมือง	ตำบล	ขั้นตอนที่ 2	คำอธิบาย	ขั้นตอนที่ 1	คำอธิบาย	หน่วย
40	ร้อยละของจำนวนสถานีขนส่งของ เทศบาล ที่ได้รับการดูแลให้ใช้งานได้ปกติหรือมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	100	100	100	6.2 จำนวนสถานีขนส่งของ เทศบาล ที่ได้รับการดูแลให้ใช้งานได้ปกติหรือมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ระบุจำนวนสถานีขนส่งของ เทศบาล ที่ได้รับการดูแลให้ใช้งานได้ปกติหรือมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	1.38 จำนวนสถานีขนส่งในความรับผิดชอบของ เทศบาล	ระบุจำนวนสถานีขนส่งในความรับผิดชอบของ เทศบาล	แห่ง
41	41. จำนวนโครงการของ เทศบาล ในการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่เกาะกลางถนน ปลูกต้นไม้ ทางเท้า ไหล่ทาง ที่พิกัดผู้โดยสาร ที่จอดรถประจำทาง และพื้นที่ริมทาง	3	2	2	6.2 จำนวนโครงการของ เทศบาล ในการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่เกาะกลางถนน ปลูกต้นไม้ ทางเท้า ไหล่ทาง ที่พิกัดผู้โดยสาร ที่จอดรถประจำทาง และพื้นที่ริมทาง	ระบุจำนวนโครงการของ เทศบาล ในการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่เกาะกลางถนน ปลูกต้นไม้ ทางเท้า ไหล่ทาง ที่พิกัดผู้โดยสาร ที่จอดรถประจำทาง และพื้นที่ริมทาง	ค่าคงที่		โครงการ
42	42. จำนวนโครงการของ เทศบาล ในการก่อสร้างทำงแยกต่างระดับ สะพานข้ามแยกและท่ออุโมงค์ คสล.	1	1	1	6.3 จำนวนโครงการของ เทศบาล ในการก่อสร้างทำงแยกต่างระดับ สะพานข้ามแยกและท่ออุโมงค์ คสล.	ระบุจำนวนโครงการของ เทศบาล ในการก่อสร้างทำงแยกต่างระดับ สะพานข้ามแยกและท่ออุโมงค์ คสล.	ค่าคงที่		โครงการ
43	43. จำนวนโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการส่งเสริมระบบคมนาคมขนส่งทางบกให้เกิดความคล่องตัว สะดวกสบาย หรือปลอดภัยในเขต เทศบาล	3	3	2	6.3 จำนวนโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการส่งเสริมระบบคมนาคมขนส่งทางบกให้เกิดความคล่องตัว สะดวกสบาย หรือปลอดภัยในเขต เทศบาล	ระบุจำนวนโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการส่งเสริมระบบคมนาคมขนส่งทางบกให้เกิดความคล่องตัว สะดวกสบาย หรือปลอดภัยในเขต เทศบาล	ค่าคงที่		โครงการ
44	44. จำนวนโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการดูแลร่องน้ำที่เป็นบึง ลำคลอง แม่น้ำขนาดเล็ก หรือร่องน้ำชายฝั่งทะเลขนาดเล็กภายในพื้นที่ เทศบาล	2	2	3	6.5 จำนวนโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการดูแลร่องน้ำที่เป็นบึง ลำคลอง แม่น้ำขนาดเล็ก หรือร่องน้ำชายฝั่งทะเลขนาดเล็กภายในพื้นที่ เทศบาล	ระบุจำนวนโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการดูแลร่องน้ำที่เป็นบึง ลำคลอง แม่น้ำขนาดเล็ก หรือร่องน้ำชายฝั่งทะเลขนาดเล็กภายในพื้นที่ เทศบาล	ค่าคงที่		โครงการ
45	45. จำนวนโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการส่งเสริมระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำ/ทะเลให้เกิดความคล่องตัว สะดวกสบาย หรือปลอดภัยในเขต เทศบาล	1	1	1	6.6 จำนวนโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการส่งเสริมระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำ/ทะเลให้เกิดความคล่องตัว สะดวกสบาย หรือปลอดภัยในเขต เทศบาล	ระบุจำนวนโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการส่งเสริมระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำ/ทะเลให้เกิดความคล่องตัว สะดวกสบาย หรือปลอดภัยในเขต เทศบาล	ค่าคงที่		โครงการ
46	46. ร้อยละของจำนวนจุดอันตรายบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทางการจราจรทางบกในเขต เทศบาล ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขให้ปลอดภัยขึ้น(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	95	95	90	6.7 จำนวนจุดอันตรายบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทางการจราจรทางบกในเขต เทศบาล ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขให้ปลอดภัยขึ้น (ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนจุดอันตรายบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทางการจราจรทางบกในเขต เทศบาล ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขให้ปลอดภัยขึ้น	1.39 จำนวนจุดอันตรายบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทางการจราจรทางบก เทศบาล (ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนจุดอันตรายบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทางการจราจรทางบก/ทางทะเลในเขต เทศบาล	จุด
47	47. ร้อยละของการดำเนินการของ เทศบาล ในการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจราจรทางบกในพื้นที่ เทศบาล เทียบกับจำนวนข้อร้องเรียนทั้งหมด (ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	95	90	90	6.8 จำนวนการดำเนินการของ เทศบาล ในการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจราจรทางบกในเขตพื้นที่ เทศบาล (ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนการดำเนินการของ เทศบาล ในการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจราจรทางบกในเขตพื้นที่ เทศบาล	1.40 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการจราจรทางบกในเขตพื้นที่ เทศบาล (ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการจราจรทางบกในเขตพื้นที่ เทศบาล	เรื่อง

ลำดับ	ตัวชี้วัด	นคร	เมือง	ตำบล	ขั้นตอนที่ 2	คำอธิบาย	ขั้นตอนที่ 1	คำอธิบาย	หน่วย
58	58. จำนวนระบบข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาล เพื่อใช้ในการบริหารงานพัฒนาหรือบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานของ เทศบาล ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	1	1	1	6.13 จำนวนระบบข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานของ เทศบาล เพื่อใช้ในการบริหารงานพัฒนาหรือบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานของ เทศบาล ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพิ่มขึ้น (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนระบบข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานของ เทศบาล เพื่อใช้ในการบริหารงานพัฒนาหรือบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานของ เทศบาล ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพิ่มขึ้น	ค่าคงที่		ระบบ
59	59. ร้อยละของพื้นที่ในเขต เทศบาล ที่อยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียรวมของ เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	70	70	60	3.12 พื้นที่ในเขต เทศบาล ที่อยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียรวมของ เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	ระบุขนาดของพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียรวมของ เทศบาล	1.48 ขนาดพื้นที่ เทศบาล ทั้งหมด (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุขนาดพื้นที่ เทศบาล ทั้งหมด	ตร.กม.
60	60. ร้อยละของจำนวนผลการตรวจคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ เทศบาล และมีคุณภาพน้ำได้ตามค่ามาตรฐานที่กำหนด(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	95	90	90	3.13 จำนวนผลการตรวจคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ เทศบาล และมีคุณภาพน้ำได้ตามค่ามาตรฐานที่กำหนด(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนการตรวจคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ เทศบาล และมีคุณภาพน้ำได้ตามค่ามาตรฐานที่กำหนด	1.49 จำนวนการตรวจคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ เทศบาล (ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนการตรวจคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ เทศบาล	ครั้ง
61	61. ร้อยละค่าใช้จ่ายรวม(ต่อเดือน)ของประชาชนหลังจากหักค่าใช้จ่ายการเดินทางภายในเขต เทศบาล (ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	90	90	90	6.14 ร้อยละของค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางภายในเขต เทศบาล ต่อ รายจ่ายรวมของประชาชน (ต่อเดือน)(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	ระบุร้อยละของค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางภายในเขต เทศบาล ต่อ รายจ่ายรวมของประชาชน	ค่าคงที่		ร้อยละ
62	62. ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากบริการขนส่งมวลชนที่จัดให้โดย เทศบาล เมื่อเทียบกับก่อนการดำเนินการของเทศบาล หรือกับการให้บริการของภาคเอกชน(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	20	20	20	6.15 ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากบริการขนส่งมวลชนที่จัดให้โดย เทศบาล เมื่อเทียบกับก่อนการดำเนินการของ เทศบาล หรือกับการให้บริการของภาคเอกชน(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	ระบุร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากบริการขนส่งมวลชนที่จัดให้โดย เทศบาล เมื่อเทียบกับก่อนการดำเนินการของ เทศบาล หรือกับการให้บริการของภาคเอกชน	ค่าคงที่		ร้อยละ
63	63. จำนวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่ เทศบาล ได้ดำเนินการจัดทำ	1	1	1	7.1 จำนวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่ เทศบาล ได้ดำเนินการจัดทำ	ระบุจำนวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่ เทศบาล ได้ดำเนินการจัดทำ	ค่าคงที่		ผัง/ฉบับ
64	64. จำนวนผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง หรือผังเมืองรวมชุมชนของ เทศบาลที่มีการปรับปรุงหรือมีการประเมินผลการบังคับใช้ในระหว่างปีงบประมาณ	1	1	1	7.2 จำนวนผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมืองหรือผังเมืองรวมชุมชนของ เทศบาลที่มีการปรับปรุงหรือมีการประเมินผลการบังคับใช้ในระหว่างปีงบประมาณ 2561	ระบุจำนวนผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง หรือผังเมืองรวมชุมชนของ เทศบาลที่มีการปรับปรุงหรือมีการประเมินผลการบังคับใช้ในระหว่างปีงบประมาณ 2561	ค่าคงที่		ผัง/ฉบับ
65	65. จำนวนโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชนของ เทศบาล และมีเอกสารประกอบ	1	1	1	7.3 จำนวนโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชนของ เทศบาล และมีเอกสารประกอบ	ระบุจำนวนโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชนของ เทศบาล และมีเอกสารประกอบ	ค่าคงที่		โครงการ
66	66. จำนวนข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน	1	1	1	7.4 จำนวนข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน	ระบุจำนวนข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน	ค่าคงที่		ฉบับ

ลำดับ	ตัวชี้วัด	นคร	เมือง	ตำบล	ขั้นตอนที่ 2	คำอธิบาย	ขั้นตอนที่ 1	คำอธิบาย	หน่วย
67	ร้อยละของจำนวนใบอนุญาตก่อสร้างใหม่ที่เทศบาลออกให้ระหว่างปีงบประมาณได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	90	90	95	7.5 จำนวนอาคาร/โครงการที่ใบอนุญาตก่อสร้างใหม่ที่เทศบาลออกให้ระหว่างปีงบประมาณได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ระบุจำนวนอาคาร/โครงการที่ใบอนุญาตก่อสร้างใหม่ที่เทศบาลออกให้ระหว่างปีงบประมาณได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	2.1 จำนวนอาคาร/โครงการที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างใหม่ระหว่างปีงบประมาณ 2561	ระบุจำนวนอาคาร/โครงการที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างใหม่ระหว่างปีงบประมาณ 2561	แห่ง
68	ร้อยละของจำนวนใบอนุญาตการดัดแปลงหรือปรับปรุงอาคารที่เทศบาลออกให้ระหว่างปีงบประมาณได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	90	90	95	7.6 จำนวนอาคาร/โครงการที่ใบอนุญาตการดัดแปลงหรือปรับปรุงอาคารที่เทศบาลออกให้ระหว่างปีงบประมาณได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ระบุจำนวนอาคาร/โครงการที่ใบอนุญาตการดัดแปลงหรือปรับปรุงอาคารที่เทศบาลออกให้ระหว่างปีงบประมาณได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	2.2 จำนวนอาคาร/โครงการที่ยื่นขออนุญาตดัดแปลงหรือปรับปรุงระหว่างปีงบประมาณ 2561	ระบุจำนวนอาคาร/โครงการที่ยื่นขออนุญาตดัดแปลงหรือปรับปรุงระหว่างปีงบประมาณ 2561	แห่ง
69	ร้อยละของจำนวนคำร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ที่ดินที่ได้รับการแก้ไขจากเทศบาล ต่อปี	90	90	90	7.7 จำนวนคำร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ที่ดินที่ได้รับการแก้ไขจากเทศบาล ต่อปี	ระบุจำนวนคำร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ที่ดินที่ได้รับการแก้ไขจากเทศบาล ในรอบปี 2561	2.3 จำนวนคำร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ที่ดินในรอบปี 2561	ระบุจำนวนคำร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ที่ดินในรอบปี 2561	เรื่อง
70	ร้อยละของจำนวนคำร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุมอาคารตาม พ.ร.บ. ที่ได้รับการแก้ไขจากเทศบาล ในรอบปี	95	95	95	7.8 จำนวนคำร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุมอาคารตาม พ.ร.บ. ที่ได้รับการแก้ไขจากเทศบาล ในรอบปี	ระบุจำนวนคำร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุมอาคารตาม พ.ร.บ. ที่ได้รับการแก้ไขจากเทศบาล ในรอบปี 2561	2.4 จำนวนคำร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุมอาคารตาม พ.ร.บ. ในรอบปี 2561	ระบุจำนวนคำร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุมอาคารตาม พ.ร.บ. ในรอบปี 2561	เรื่อง
71	จำนวนโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการจัดการที่โล่งหรือการใช้ประโยชน์จากที่สาธารณะหรือที่โล่ง	2	2	2	7.9 จำนวนโครงการส่งเสริมการจัดการที่โล่งหรือการใช้ประโยชน์จากที่สาธารณะหรือที่โล่ง	ระบุจำนวนโครงการส่งเสริมการจัดการที่โล่ง หรือการใช้ประโยชน์จากที่สาธารณะหรือที่โล่ง	ค่าคงที่		โครงการ
72	จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล ในการส่งเสริมความรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการใช้ที่ดินให้ถูกประเภท	1	1	1	7.10 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล ในการส่งเสริมความรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการใช้ที่ดินให้ถูกประเภท	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล ในการส่งเสริมความรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการใช้ที่ดินให้ถูกประเภท	ค่าคงที่		โครงการ
73	ขนาดพื้นที่สีเขียวต่อประชากร	10	16	21	7.11 ขนาดพื้นที่สีเขียวต่อประชากร (ตร.ม.)	ระบุขนาดพื้นที่สีเขียวต่อประชากร (ตร.ม.)	ค่าคงที่		ตร.ม.
74	ร้อยละของจำนวนอาคารสูงหรืออาคารเสี่ยงภัยที่มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามที่กำหนด	95	95	95	7.12 จำนวนอาคารสูงหรืออาคารเสี่ยงภัยที่มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามที่กำหนด	ระบุจำนวนอาคารสูงหรืออาคารเสี่ยงภัยที่มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามที่กำหนด	2.5 จำนวนอาคารสูงหรืออาคารเสี่ยงภัยทั้งหมดในเขตเทศบาล	ระบุจำนวนอาคารสูงหรืออาคารเสี่ยงภัยทั้งหมดในเขตเทศบาล	หลัง
75	จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่เทศบาล ดำเนินการอบรมเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการรับมือกับความเสียหาย ในอาคาร/อาคารสูง/ในชุมชน อาทิ อบรมดับเพลิงซ้อมหนีไฟ ภัยแผ่นดินไหว เป็นต้น	2	2	2	7.13 จำนวนโครงการที่เทศบาล ดำเนินการอบรมเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการรับมือกับความเสียหาย ในอาคาร/อาคารสูง/ในชุมชน อาทิ อบรมดับเพลิง ซ้อมหนีไฟ ภัยแผ่นดินไหว เป็นต้น	ระบุจำนวนโครงการที่เทศบาล ดำเนินการอบรมเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการรับมือกับความเสียหาย ในอาคาร/อาคารสูง/ในชุมชน อาทิ อบรมดับเพลิง ซ้อมหนีไฟ ภัยแผ่นดินไหว เป็นต้น	ค่าคงที่		โครงการ

ลำดับ	ตัวชี้วัด	นคร	เมือง	ตำบล	ขั้นตอนที่ 2	คำอธิบาย	ขั้นตอนที่ 1	คำอธิบาย	หน่วย
76	76. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในรอบปี ในการตรวจระบบความปลอดภัยของอาคาร/อาคารสูง ตามกฎหมายควบคุมอาคาร	4	3	2	7.14 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในรอบปีในการตรวจระบบความปลอดภัยของ อาคาร/อาคารสูงตามกฎหมายควบคุมอาคาร	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในรอบปีในการตรวจระบบ ความปลอดภัยของอาคาร/อาคารสูงตาม กฎหมายควบคุมอาคาร	ค่าคงที่		โครงการ
77	77. จำนวนฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงของ เทศบาล สำหรับการให้บริการข้อมูลหรือใช้ในการ วางแผนด้านภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร จัดการด้านที่ดิน	1	1	1	7.15 จำนวนฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลง ของ เทศบาล สำหรับการให้บริการข้อมูลหรือใช้ ในการวางแผนด้านภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการด้านที่ดิน	ระบุจำนวนฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่รูป แปลงของ เทศบาล สำหรับการให้บริการ ข้อมูลหรือใช้ในการวางแผนด้านภูมิ สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร จัดการด้านที่ดิน	ค่าคงที่		ฐานข้อมูล
78	78. ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำผังเมืองเพื่อให้ เทศบาล มีแผนผังนโยบายและผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ ชุมชนเป็นกรอบการพัฒนาท้องถิ่น(ภารกิจหลักชั้นพัฒนา)	90	90	80	7.16 การดำเนินการจัดทำผังเมืองเพื่อให้ เทศบาล มีแผนผังนโยบายและผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ ชุมชนเป็นกรอบการพัฒนาท้องถิ่น(ภารกิจหลัก ชั้นพัฒนา)	ระบุการดำเนินการจัดทำผังเมืองเพื่อให้ เทศบาล มีแผนผังนโยบายและผังเมือง รวมจังหวัด/เมือง/ชุมชนเป็นกรอบการ พัฒนาท้องถิ่น	2.6 การจัดทำผังเมืองเพื่อให้ เทศบาล มี แผนผังนโยบายและผังเมืองรวมจังหวัด/ เมือง/ชุมชนเป็นกรอบการพัฒนาท้องถิ่น (ภารกิจหลักชั้นพัฒนา)	ระบุการจัดทำผังเมืองเพื่อให้ เทศบาล มี แผนผังนโยบายและผังเมืองรวมจังหวัด/ เมือง/ชุมชนเป็นกรอบการพัฒนาท้องถิ่น	ขั้นตอน
79	79. ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาและจัดรูปที่ดินเพื่อ รองรับการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจ(ภารกิจหลัก ชั้นพัฒนา)	90	90	80	7.17 พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาและจัดรูปที่ดินเพื่อ รองรับการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจ (ภารกิจหลักชั้นพัฒนา)	ระบุพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาและจัดรูป ที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและ เศรษฐกิจ	2.7 พื้นที่ที่อยู่ในแผนการพัฒนาและจัดรูป ที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและ เศรษฐกิจทั้งหมดในปีงบประมาณ 2561	ระบุพื้นที่ที่อยู่ในแผนการพัฒนาและจัดรูป ที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและ เศรษฐกิจทั้งหมดในปีงบประมาณ 2561	ตร.กม.
80	80. ร้อยละของข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงมีความ ถูกต้องครบถ้วน(ภารกิจหลักชั้นพัฒนา)	95	90	85	7.18 ข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงมีความ ถูกต้องครบถ้วน(ภารกิจหลักชั้นพัฒนา)	ระบุข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงมี ความถูกต้องครบถ้วน	2.8 ข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงทั้งหมดใน ความผิดชอบของ เทศบาล	ระบุข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงทั้งหมดใน ความผิดชอบของ เทศบาล	แปลง
81	81. ร้อยละของที่ดินของรัฐที่ได้รับการจัดทำแผนที่ถูกต้อง ครบถ้วน(ภารกิจหลักชั้นพัฒนา)	95	90	85	7.19 ข้อมูลที่ดินของรัฐที่ได้รับการจัดทำแผนที่ ถูกต้องครบถ้วน(ภารกิจหลักชั้นพัฒนา)	ระบุข้อมูลที่ดินของรัฐที่ได้รับการจัดทำ แผนที่ถูกต้องครบถ้วน	2.9 ข้อมูลที่ดินของรัฐทั้งหมดในความผิด ชอบของ เทศบาล	ระบุข้อมูลที่ดินของรัฐทั้งหมดในความผิด ชอบของ เทศบาล	แปลง
82	82. ร้อยละของพื้นที่เมืองหรือชุมชนของ เทศบาล ที่มี กฎหมายผังเมืองครอบคลุม(ภารกิจหลักชั้นพัฒนา)	95	95	95	7.20 ขนาดพื้นที่เมืองหรือชุมชนของ เทศบาล ที่ มีกฎหมายผังเมืองครอบคลุม(ภารกิจหลักชั้น พัฒนา)	ระบุขนาดพื้นที่เมืองหรือชุมชนของ เทศบาล ที่มีกฎหมายผังเมืองครอบคลุม	2.10 ขนาดพื้นที่เมืองหรือชุมชนที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของ เทศบาล	ระบุขนาดพื้นที่เมืองหรือชุมชนที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ เทศบาล	ตร.กม.
83	83. ร้อยละของจำนวนอาคาร/อาคารสูงที่ได้รับการ ตรวจสอบจาก เทศบาล ในระหว่างปีงบประมาณตาม กฎหมายควบคุมอาคาร(ภารกิจหลักชั้นพัฒนา)	95	95	95	7.21 จำนวนอาคาร/อาคารสูงที่ได้รับการ ตรวจสอบจาก เทศบาล ในระหว่างปีงบประมาณ ตามกฎหมายควบคุมอาคาร(ภารกิจหลักชั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนอาคาร/อาคารสูงที่ได้รับการ ตรวจสอบจาก เทศบาล ในระหว่าง ปีงบประมาณตามกฎหมายควบคุมอาคาร	2.11 จำนวนอาคาร/อาคารสูงที่จำเป็นต้อง ได้รับการตรวจสอบในระหว่างปีงบประมาณ ตามกฎหมายควบคุมอาคาร	ระบุจำนวนอาคาร/อาคารสูงที่จำเป็นต้อง ได้รับการตรวจสอบในระหว่างปีงบประมาณ ตามกฎหมายควบคุมอาคาร	หลัง
84	84. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมหรือ สนับสนุนจาก เทศบาล ในการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (ภารกิจหลักชั้นพัฒนา)	75	75	75	7.22 จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมหรือ สนับสนุนจาก เทศบาล ในการจัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่(ภารกิจหลักชั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริม หรือสนับสนุนจาก เทศบาล ในการจัดรูป ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	2.12 จำนวนครัวเรือนที่มีแผนการส่งเสริม หรือสนับสนุนจาก อปท ในการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่	ระบุจำนวนครัวเรือนที่มีแผนการส่งเสริม หรือสนับสนุนจาก อปท ในการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่	ครัวเรือน
85	85. ร้อยละของพื้นที่ที่มีฐานข้อมูลและแผนที่การใช้ ประโยชน์ที่ดิน/อาคารมาตราส่วน 1 : 4,000 ในระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)(ภารกิจหลักชั้นพัฒนา)	100	95	90	7.23 ขนาดของพื้นที่ที่มีฐานข้อมูลและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน/อาคารมาตราส่วน 1 : 4,000 ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)(ภารกิจหลัก ชั้นพัฒนา)	ระบุขนาดของพื้นที่ที่มีฐานข้อมูลและ แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน/อาคาร มาตราส่วน 1 : 4,000 ในระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)	2.13 ขนาดของพื้นที่ที่มีฐานข้อมูลและแผนที่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน/อาคารมาตราส่วน 1 : 4,000 ในความดูแลของ อปท	ระบุขนาดของพื้นที่ที่มีฐานข้อมูลและแผนที่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน/อาคารมาตราส่วน 1 : 4,000 ในความดูแลของ เทศบาล	ตร.กม.

ลำดับ	ตัวชี้วัด	นคร	เมือง	ตำบล	ขั้นตอนที่ 2	คำอธิบาย	ขั้นตอนที่ 1	คำอธิบาย	หน่วย
86	ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	100	95	95	7.24 จำนวนการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ในปีงบประมาณ 2561	ระบุจำนวนการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ในปีงบประมาณ 2561	2.14 จำนวนที่ต้องลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ในปีงบประมาณ 2561	ระบุจำนวนที่ต้องลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ในปีงบประมาณ 2561	แห่ง
87	จำนวนโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงชุมชนแออัดหรือแหล่งเสื่อมโทรม ที่ดำเนินการโดย เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	3	2	2	7.25 จำนวนโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงชุมชนแออัดหรือแหล่งเสื่อมโทรม ที่ดำเนินการโดยเทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงชุมชนแออัดหรือแหล่งเสื่อมโทรมที่ดำเนินการโดย เทศบาล	ค่าคงที่		โครงการ
88	ขนาดพื้นที่สวนสาธารณะหรือพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นในระหว่างปีงบประมาณ 2561 (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	4800	4800	3200	7.26 ขนาดพื้นที่สวนสาธารณะหรือพื้นที่สีเขียวในเขต เทศบาล ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นในระหว่างปีงบประมาณ 2561 (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุขนาดพื้นที่สวนสาธารณะหรือพื้นที่สีเขียวในเขต เทศบาล ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นในระหว่างปีงบประมาณ 2561	ค่าคงที่		ตร.ม.
89	จำนวนโครงการของ เทศบาล เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หรือความสวยงามของเมืองหรือชุมชน (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	1	1	1	7.27 จำนวนโครงการของ เทศบาล เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หรือความสวยงามของเมืองหรือชุมชน (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนโครงการของ เทศบาล เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หรือความสวยงามของเมืองหรือชุมชน	ค่าคงที่		โครงการ
90	จำนวนโครงการที่ เทศบาล ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่สตรี	2	2	2	8.1 จำนวนโครงการที่ เทศบาล ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่สตรี	ระบุจำนวนโครงการที่ เทศบาล ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่สตรี	ค่าคงที่		โครงการ
91	ร้อยละของสตรีที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานจากเทศบาล เมื่อเทียบกับสตรีทั้งหมดในพื้นที่	1	2	2	8.2 จำนวนสตรีที่ได้รับการพัฒนาฝีมือ/แรงงานจาก เทศบาล หรือโครงการเกี่ยวกับพัฒนาฝีมือแรงงานที่จัดให้เทศบาล	ระบุจำนวนสตรีที่ได้รับการพัฒนาฝีมือ/แรงงานจาก เทศบาล หรือโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานที่จัดให้โดย เทศบาล	3.1 จำนวนสตรีทั้งหมดในพื้นที่	ระบุจำนวนสตรีทั้งหมดในเขตพื้นที่ของเทศบาล ตามทะเบียนบ้าน และได้พัก อาศัยอยู่ในพื้นที่	คน
92	จำนวนโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีที่ เทศบาล ดำเนินการในระหว่างปีงบประมาณ 2561	3	2	2	8.3 จำนวนโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีที่เทศบาล ดำเนินการในระหว่างปีงบประมาณ 2561	ระบุจำนวนโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีที่เทศบาล ดำเนินการในระหว่างปีงบประมาณ 2561	ค่าคงที่		โครงการ
93	ร้อยละของสตรีที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจากเทศบาล	2	2	2	8.4 จำนวนสตรีที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจากเทศบาล	ระบุจำนวนสตรีที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจาก เทศบาล	3.1 จำนวนสตรีทั้งหมดในพื้นที่	ระบุจำนวนสตรีทั้งหมดในเขตพื้นที่ของเทศบาล ตามทะเบียนบ้าน และได้พัก อาศัยอยู่ในพื้นที่	คน
94	จำนวนโครงการที่ เทศบาล ดำเนินการดูแลสงเคราะห์ หรือฟื้นฟูแก่ สตรี	2	2	1	8.5 จำนวนโครงการที่ เทศบาล ดำเนินการดูแลสงเคราะห์ หรือฟื้นฟูแก่ สตรี	ระบุจำนวนโครงการที่ เทศบาล ดำเนินการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูแก่สตรี	ค่าคงที่		โครงการ
95	ร้อยละของสตรีที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับสตรีทั้งหมดในพื้นที่	1	2	2	8.6 จำนวนของสตรีที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก เทศบาล	ระบุจำนวนสตรีที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก เทศบาล	3.1 จำนวนสตรีทั้งหมดในพื้นที่	ระบุจำนวนสตรีทั้งหมดในเขตพื้นที่ของเทศบาล ตามทะเบียนบ้าน และได้พัก อาศัยอยู่ในพื้นที่	คน

ลำดับ	ตัวชี้วัด	นคร	เมือง	ตำบล	ขั้นตอนที่ 2	คำอธิบาย	ขั้นตอนที่ 1	คำอธิบาย	หน่วย
106	106. จำนวนโครงการที่ เทศบาล ให้การสนับสนุนแก่กลุ่มผู้สูงอายุในการฝึกอาชีพหรือการเพิ่มรายได้เสริม	2	1	1	9.11 จำนวนโครงการที่ เทศบาล ให้การสนับสนุนแก่กลุ่มผู้สูงอายุในการฝึกอาชีพหรือการเพิ่มรายได้เสริม	ระบุจำนวนโครงการที่ เทศบาล ให้การสนับสนุนแก่กลุ่มผู้สูงอายุในการฝึกอาชีพหรือการเพิ่มรายได้เสริม	ค่าคงที่		โครงการ
107	107. ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพที่ เทศบาล ให้การสนับสนุนต่อทั้งหมดในเขต เทศบาล ที่มีฐานยากจน ไม่มีคนดูแล หรือไม่มีรายได้อื่นๆ	40	30	30	9.12 จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพหรือสร้างรายได้เสริมที่ เทศบาล ได้ให้การสนับสนุนแก่ผู้สูงอายุ	ระบุจำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพหรือสร้างรายได้เสริมที่ เทศบาล ได้ให้การสนับสนุนแก่ผู้สูงอายุ	3.4 จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดในเขต เทศบาล ที่มีฐานะยากจน ไม่มีคนดูแลหรือไม่มีรายได้อื่นๆ	ระบุจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดในเขต เทศบาล ที่มีฐานะยากจน ไม่มีคนดูแลหรือไม่มีรายได้อื่นๆ	คน
108	108. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับการให้บริการด้านสังคม การให้ความดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูผู้พิการ ที่เข้าถึงสิทธิของผู้พิการ	1	1	1	10.1 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับการให้บริการด้านสังคม การให้ความดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูผู้พิการ ที่เข้าถึงสิทธิของผู้พิการ	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับการให้บริการด้านสังคม การให้ความดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูผู้พิการ ที่เข้าถึงสิทธิของผู้พิการ	ค่าคงที่		โครงการ
109	109. ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับผู้พิการทั้งหมดที่ต้องการการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟู	80	80	80	10.2 จำนวนผู้พิการที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก เทศบาล	ระบุจำนวนผู้พิการที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก เทศบาล	3.5 จำนวนผู้พิการทั้งหมดในพื้นที่ของ เทศบาล ที่ต้องการการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟู	ระบุจำนวนผู้พิการทั้งหมดในพื้นที่ของ เทศบาล ที่ต้องการการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟู	คน
110	110. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพการเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้พิการ	1	1	1	10.3 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพการเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้พิการ	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพการเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้พิการ	ค่าคงที่		โครงการ
111	111. ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับผู้พิการทั้งหมดที่ต้องการอาชีพ รายได้ หรือการมีงานทำ	20	20	20	10.4 จำนวนผู้พิการที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจาก เทศบาล	ระบุจำนวนผู้พิการที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจาก เทศบาล	3.6 จำนวนผู้พิการที่ต้องการอาชีพ รายได้ หรือการมีงานทำทั้งหมดในพื้นที่ของ เทศบาล	ระบุจำนวนผู้พิการที่ต้องการอาชีพ รายได้ หรือการมีงานทำทั้งหมดในพื้นที่ของ เทศบาล	คน
112	112. ร้อยละของผู้พิการทุกประเภทความพิการที่ได้รับการตรวจสุขภาพจาก เทศบาล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อผู้พิการทั้งหมดในพื้นที่	50	50	50	10.5 จำนวนผู้พิการทุกประเภทความพิการที่ได้รับการตรวจสุขภาพจาก เทศบาล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ระบุจำนวนผู้พิการทุกประเภทความพิการที่ได้รับการตรวจสุขภาพจาก เทศบาล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	3.7 จำนวนผู้พิการทั้งหมดในพื้นที่	ระบุจำนวนผู้พิการทุกประเภทที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ เทศบาล ทั้งผู้พิการที่ได้ขึ้นทะเบียน และไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้พิการ	คน
113	113. ร้อยละของผู้พิการได้ขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เมื่อเทียบกับผู้พิการทั้งหมดในพื้นที่ เทศบาล	100	100	100	10.6 จำนวนผู้พิการได้ขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550	ระบุจำนวนผู้พิการได้ขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550	3.7 จำนวนผู้พิการทั้งหมดในพื้นที่	ระบุจำนวนผู้พิการทุกประเภทที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ เทศบาล ทั้งผู้พิการที่ได้ขึ้นทะเบียน และไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้พิการ	คน
114	114. ร้อยละจำนวนห้องน้ำในอาคาร เทศบาล ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสำหรับผู้พิการ	100	95	90	10.7 จำนวนห้องน้ำในอาคาร เทศบาล ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสำหรับผู้พิการ	ระบุจำนวนห้องน้ำในอาคาร เทศบาล ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสำหรับผู้พิการ	3.8 จำนวนห้องน้ำในอาคาร เทศบาล	ระบุจำนวนห้องน้ำในอาคารต่างๆ ที่ เทศบาล เป็นผู้จัดสรรงบประมาณในการดูแล บำรุงรักษา	ห้อง

ลำดับ	ตัวชี้วัด	นคร	เมือง	ตำบล	ขั้นตอนที่ 2	คำอธิบาย	ขั้นตอนที่ 1	คำอธิบาย	หน่วย
125	125. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการ รณรงค์การอยู่ร่วมกับผู้ป่วยในชุมชนอย่างปกติสุข	1	1	1	11.9 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการรณรงค์การอยู่ร่วมกับผู้ป่วยติดเชื้อ/ ผู้ป่วยเอดส์ในชุมชนอย่างปกติสุข	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการรณรงค์การอยู่ ร่วมกับผู้ป่วยติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน อย่างปกติสุข	ค่าคงที่		โครงการ
126	126. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับการ การดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	2	1	1	11.10 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูผู้ติดยา เสพติด	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	ค่าคงที่		โครงการ
127	127. ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับผู้ติดยาเสพติด ทั้งหมดในพื้นที่	50	60	70	11.11 จำนวนผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก เทศบาล	ระบุจำนวนผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก เทศบาล	3.12 จำนวนผู้ติดยาเสพติดทั้งหมดในพื้นที่ ของ เทศบาล	จำนวนผู้ติดยาเสพติดทั้งหมดในพื้นที่	จำนวน
128	128. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการ รณรงค์การอยู่ร่วมกับผู้ติดยาเสพติดในชุมชนอย่างปกติสุข	1	1	1	11.12 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการรณรงค์การอยู่ร่วมกับผู้ติดยาเสพติดใน ชุมชนอย่างปกติสุข	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการรณรงค์การอยู่ ร่วมกับผู้ติดยาเสพติดในชุมชนอย่างปกติ สุข	ค่าคงที่		โครงการ
129	129. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการ ให้ความรู้ด้านโภชนาการให้แก่ประชาชนทั่วไปในเขต เทศบาล	1	1	1	12.1 จำนวนโครงการที่ เทศบาล ดำเนินการให้ ความรู้ด้านโภชนาการให้แก่ประชาชนทั่วไปในเขต เทศบาล	ระบุจำนวนโครงการที่ เทศบาล ดำเนินการให้ความรู้ด้านโภชนาการ ให้แก่ประชาชนทั่วไปในเขต เทศบาล	ค่าคงที่		โครงการ
130	130. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ส่งเสริม ป้องกัน /เฝ้าระวัง ด้านโภชนาการแก่เด็กอายุ 0-5 ปี	1	1	1	12.2 จำนวนโครงการที่ เทศบาล ส่งเสริม ป้องกัน /เฝ้าระวัง ด้านโภชนาการแก่เด็กอายุ 0-5 ปี	ระบุจำนวนโครงการที่ เทศบาล ส่งเสริม ป้องกัน /เฝ้าระวัง ด้านโภชนาการแก่เด็ก อายุ 0-5 ปี	ค่าคงที่		โครงการ
131	131. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ส่งเสริม หรือป้องกัน/เฝ้าระวัง โภชนาการในโรงเรียนหรือ สถานศึกษาในสังกัด เทศบาล	1	1	1	12.3 จำนวนโครงการที่ เทศบาล ส่งเสริมหรือ ป้องกัน/เฝ้าระวัง โภชนาการในโรงเรียนหรือ สถานศึกษาในสังกัด เทศบาล	ระบุจำนวนโครงการที่ เทศบาล ส่งเสริม หรือป้องกัน/เฝ้าระวัง โภชนาการใน โรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัด เทศบาล	ค่าคงที่		โครงการ
132	132. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการ ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังป้องกันโรคประจำถิ่น	2	2	2	12.4 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังป้องกัน โรคประจำถิ่น	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการเพื่อส่งเสริมป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังป้องกันโรคประจำถิ่น	ค่าคงที่		โครงการ
133	133. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ จากการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังป้องกันโรค ประจำถิ่นต่อประชากรทั้งหมด	70	60	50	12.5 จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ บริการจากการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวัง ป้องกันโรคประจำถิ่น	ระบุจำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ ได้รับการบริการจากการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังป้องกันโรคประจำถิ่น โดย เทศบาล	3.13 จำนวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ของ เทศบาล	ระบุจำนวนประชากรตามทะเบียนสำมะโน ประชากรทั้งหมดในพื้นที่ เทศบาล	คน

ลำดับ	ตัวชี้วัด	นคร	เมือง	ตำบล	ขั้นตอนที่ 2	คำอธิบาย	ขั้นตอนที่ 1	คำอธิบาย	หน่วย
134	134. จำนวนชุมชน/หมู่บ้านที่มีวัสดุอุปกรณ์และ/หรืองบประมาณ โดยได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญในชุมชน เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น	50	20	10	12.6 จำนวนชุมชน/หมู่บ้านที่มีวัสดุอุปกรณ์และ/หรืองบประมาณ โดยได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญในชุมชน เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น	ระบุจำนวนชุมชน/หมู่บ้านที่มีวัสดุอุปกรณ์และ/หรืองบประมาณ โดยได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญในชุมชน เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น	ค่าคงที่		ชุมชน/หมู่บ้าน
135	135. ร้อยละของจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่มีบุคลากรของ เทศบาล ร่วมเป็นคณะทำงานในทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วในพื้นที่	100	100	100	12.7 เทศบาลมีโครงการหรือกิจกรรมที่มีบุคลากรของเทศบาลร่วมเป็นคณะทำงานในทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วในพื้นที่	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่มีบุคลากรของ เทศบาลร่วมเป็นคณะทำงานในทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วในพื้นที่	3.14 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสำคัญในชุมชน เช่น โรคไข้เลือดออก โรคมือ เท้า ปากเปื่อย เป็นต้น	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสำคัญในชุมชน เช่น โรคไข้เลือดออก โรคมือ เท้า ปากเปื่อย เป็นต้น	โครงการ
136	136. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการให้ความรู้แก่แม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปีเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันโรค	1	1	1	12.8 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการให้ความรู้แก่แม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปี เกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันโรค	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการให้ความรู้แก่แม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปีเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันโรค	ค่าคงที่		โครงการ
137	137. ร้อยละของแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปีได้รับความรู้และคำแนะนำเรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคต่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปีทั้งหมดในชุมชน	75	70	65	12.9 จำนวนแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปีที่เข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันโรคจาก เทศบาล	ระบุจำนวนแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปีที่เข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันโรคจาก เทศบาล	3.15 จำนวนแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปีทั้งหมดใน เทศบาล	ระบุจำนวนแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปีทั้งหมดใน เทศบาล	คน
138	138. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการแนะนำหรือดูแลสุขภาพของแม่และเด็ก	1	1	1	12.10 จำนวนโครงการของ เทศบาล ในการแนะนำหรือดูแลสุขภาพของแม่และเด็ก	ระบุจำนวนโครงการของ เทศบาล ในการแนะนำหรือดูแลสุขภาพของแม่และเด็ก	ค่าคงที่		โครงการ
139	139. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการให้คำแนะนำหรือดูแลสุขภาพหลังคลอดในการดูแลสุขภาพของแม่และเด็กและวางแผนครอบครัว	1	1	1	12.11 จำนวนโครงการของ เทศบาล ในการให้คำแนะนำหรือดูแลสุขภาพหลังคลอดในการดูแลสุขภาพของแม่และเด็กและวางแผนครอบครัว	ระบุจำนวนโครงการของ เทศบาล ในการให้คำแนะนำหรือดูแลสุขภาพหลังคลอดในการดูแลสุขภาพของแม่และเด็กและวางแผนครอบครัว	ค่าคงที่		โครงการ
140	140. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการรณรงค์ให้ความรู้แก่บิดามารดาในการเลี้ยงดูบุตรอย่างถูกวิธี ในด้านสุขภาพกาย ใจ สังคม และการเจริญเติบโตของเด็ก	1	1	1	13.1 จำนวนโครงการของ เทศบาล ในการรณรงค์ให้ความรู้แก่บิดามารดาในการเลี้ยงดูบุตรอย่างถูกวิธี ในด้านสุขภาพกาย ใจ สังคม และการเจริญเติบโตของเด็ก	ระบุจำนวนโครงการของ เทศบาล ในการรณรงค์ให้ความรู้แก่บิดามารดาในการเลี้ยงดูบุตรอย่างถูกวิธี ในด้านสุขภาพกาย ใจ สังคม และการเจริญเติบโตของเด็ก	ค่าคงที่		โครงการ
141	141. ร้อยละของจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านการประเมินมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	95	95	95	13.2 จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านการประเมินมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ระบุจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านการประเมินมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	14.1 จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของ เทศบาล	ระบุจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของ เทศบาล	แห่ง

ลำดับ	ตัวชี้วัด	นคร	เมือง	ตำบล	ขั้นตอนที่ 2	คำอธิบาย	ขั้นตอนที่ 1	คำอธิบาย	หน่วย
142	142. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชน	1	1	1	13.3 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชน	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชน	ค่าคงที่		โครงการ
143	143. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่มุ่งลดความเสี่ยงของเด็กและเยาวชนในการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือการก่ออาชญากรรมต่างๆ	2	2	1	13.4 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่มุ่งลดความเสี่ยงของเด็กและเยาวชนในการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือการก่ออาชญากรรมต่างๆ	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่มุ่งลดความเสี่ยงของเด็กและเยาวชนในการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือ การก่ออาชญากรรมต่างๆ	ค่าคงที่		โครงการ
144	144. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่มุ่งลดความเสี่ยงในกลุ่มเด็กและเยาวชนจากการท้องก่อนวัยอันควร	1	1	1	13.5 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่มุ่งลดความเสี่ยงในกลุ่มเด็กและเยาวชนจากการท้องก่อนวัยอันควร	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่มุ่งลดความเสี่ยงในกลุ่มเด็ก และเยาวชนจากการท้องก่อนวัยอันควร	ค่าคงที่		โครงการ
145	145. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่ สนับสนุนการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาของเด็กและ เยาวชน	2	2	1	13.6 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่สนับสนุนการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาของเด็กและเยาวชน	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่สนับสนุนการออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬาของเด็กและเยาวชน	ค่าคงที่		โครงการ
146	146. ร้อยละของจำนวนเด็กและเยาวชนที่เล่นกีฬาหรือ การออกกำลังกายในโครงการที่ เทศบาล ส่งเสริมหรือ สนับสนุนต่อจำนวนเด็กและเยาวชนในพื้นที่	30	20	20	13.7 จำนวนเด็กและเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมเล่น กีฬาหรือการออกกำลังกายที่ส่งเสริมหรือ สนับสนุนโดย เทศบาล	ระบุจำนวนเด็กและเยาวชนที่ร่วมกิจกรรม เล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายที่ส่งเสริม หรือสนับสนุนโดย เทศบาล	3.16 จำนวนเด็กและเยาวชนในพื้นที่ของ เทศบาล ทั้งหมด	ระบุจำนวนเด็กและเยาวชนในพื้นที่ของ เทศบาล ทั้งหมด	คน
147	147. ร้อยละของสตรีที่มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือมีงานทำ ต่อเนื่องหลังจากได้รับการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จาก เทศบาล(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	30	40	50	8.7 จำนวนสตรีที่มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือมีงานทำ ต่อเนื่องหลังจากได้รับการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือ แรงงานจาก เทศบาล(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนสตรีที่มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือมี งานทำต่อเนื่องหลังจากได้รับการ ฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานจาก เทศบาล	3.17 จำนวนสตรีที่ได้รับการฝึกอบรมพัฒนา ฝีมือแรงงานจาก เทศบาล(ภารกิจหลักขั้น พัฒนา)	ระบุจำนวนสตรีที่ได้รับการฝึกอบรมพัฒนา ฝีมือแรงงานจาก เทศบาล	คน
148	148. ร้อยละของโครงการของ เทศบาล ที่กลุ่มสตรีมีส่วนร่วม ในการคิด วางแผน ดำเนินโครงการ หรือติดตาม ประเมินผล(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	70	75	80	8.8 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมด้านการ จัดบริการสาธารณะของ เทศบาลที่กลุ่มสตรีมี ส่วนร่วมในการคิด วางแผน ดำเนินโครงการ หรือ ติดตามประเมินผล(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมด้าน การจัดบริการสาธารณะของ เทศบาลที่ กลุ่มสตรีมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ดำเนินโครงการ หรือติดตามประเมินผล	3.18 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ การจัดบริการสาธารณะของ เทศบาล ที่ ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในด้านการบริการสาธารณะที่ได้ ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	โครงการ
149	149. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีผลการตรวจสุขภาพในระดับ ปกติ หรือไม่มีสภาวะซึมเศร้าเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุทั้งหมด (ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	60	60	70	9.13 จำนวนผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของ เทศบาลที่มีผลการตรวจสุขภาพในระดับปกติ หรือไม่มีสภาวะซึมเศร้า(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนของผู้สูงอายุที่มีผลการตรวจ สุขภาพในระดับปกติ (ไม่ต้องดำเนินการ รักษา) หรือไม่มีสภาวะซึมเศร้า	3.2 จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่	ระบุจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่	คน
150	150. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีผลตรวจสุขภาพผิดปกติและ ได้รับการดูแลจาก เทศบาล ในการรักษาหรือส่งต่อไปยัง สถานพยาบาล(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	60	60	60	9.14 จำนวนผู้สูงอายุที่มีผลตรวจสุขภาพผิดปกติ และได้รับการดูแลจาก เทศบาล ในการรักษาหรือ ส่งต่อไปยังสถานพยาบาล(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนของผู้สูงอายุที่มีผลการตรวจ สุขภาพผิดปกติ และได้รับการดูแลจาก เทศบาลในการรักษาหรือส่งต่อไปยัง สถานพยาบาล	3.2 จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่	ระบุจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่	คน

ลำดับ	ตัวชี้วัด	นคร	เมือง	ตำบล	ขั้นตอนที่ 2	คำอธิบาย	ขั้นตอนที่ 1	คำอธิบาย	หน่วย
167	ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ไม่ประสบปัญหาการเลี้ยงดูอย่างผิดวิธีหรือถูกกระทำทำรุนแรงจากผู้ปกครอง (ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	90	90	90	13.9 จำนวนของเด็กและเยาวชนที่ไม่ประสบปัญหาการเลี้ยงดูอย่างผิดวิธีหรือถูกกระทำทำรุนแรงจากผู้ปกครอง (ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนเด็กและเยาวชนที่ไม่ประสบปัญหาการเลี้ยงดูอย่างผิดวิธีหรือถูกกระทำทำรุนแรงจากผู้ปกครอง	3.16 จำนวนเด็กและเยาวชนในพื้นที่ของเทศบาล ทั้งหมด	ระบุจำนวนเด็กและเยาวชนในพื้นที่ของเทศบาล ทั้งหมด	คน
168	ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ไม่ประสบปัญหาสังคมหรือกระทำการอันเข้าข่ายอาชญากรรมเด็กและเยาวชนหรือไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	95	96	96	13.10 จำนวนเด็กและเยาวชนที่ไม่ประสบปัญหาสังคมหรือกระทำการอันเข้าข่ายอาชญากรรมเด็กและเยาวชน หรือไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนเด็กและเยาวชนในพื้นที่เทศบาล ที่ประสบปัญหาสังคมหรือกระทำการอันเข้าข่ายอาชญากรรมเด็กและเยาวชน หรือไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	3.16 จำนวนเด็กและเยาวชนในพื้นที่ของเทศบาล ทั้งหมด	ระบุจำนวนเด็กและเยาวชนในพื้นที่ของเทศบาล ทั้งหมด	คน
169	ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ไม่ประสบปัญหาการท้องก่อนวัยอันควร(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	85	85	85	13.11 จำนวนของเด็กและเยาวชนที่ไม่ประสบปัญหาการท้องก่อนวัยอันควร (ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนของเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ เทศบาลที่ประสบปัญหาการท้องก่อนวัยอันควร	3.22 จำนวนของเด็กและเยาวชนเพศหญิงทั้งหมดที่อยู่ในเขตพื้นที่ เทศบาล(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนของเด็กและเยาวชนเพศหญิงทั้งหมดที่อยู่ในเขตพื้นที่ เทศบาล	คน
170	ร้อยละของโครงการ เทศบาล ที่กลุ่มเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการ คิด วางแผนดำเนินโครงการหรือติดตามประเมินผล(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	70	70	60	13.12 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมด้านการจัดบริการสาธารณะของ เทศบาลที่กลุ่มเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ดำเนินโครงการ หรือติดตามประเมินผล (ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมด้านการจัดบริการสาธารณะของ เทศบาลที่กลุ่มผู้พิการมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ดำเนินโครงการ หรือติดตามประเมินผล	3.18 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะของ เทศบาล ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล ในด้านการบริการสาธารณะที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	โครงการ
171	171. จำนวนศูนย์พักพิง/ดูแล/ฟื้นฟูสภาพสำหรับผู้พิการในชุมชนของ เทศบาล (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	2	1	1	10.14 จำนวนศูนย์พักพิง/ดูแล/ฟื้นฟูสภาพสำหรับผู้พิการในชุมชนของ เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนศูนย์พักพิง/ดูแล/ฟื้นฟูสภาพสำหรับผู้พิการในชุมชนของ เทศบาล	ค่าคงที่		แห่ง
172	172. จำนวนสถานสงเคราะห์คนชรา/บ้านพักคนชรา/ศูนย์พักพิงผู้สูงอายุของ เทศบาล (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	1	1	1	9.17 จำนวนสถานสงเคราะห์คนชรา/บ้านพักคนชรา/ศูนย์พักพิงผู้สูงอายุของ เทศบาล (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนสถานสงเคราะห์คนชรา/บ้านพักคนชรา/ศูนย์พักพิงผู้สูงอายุของ เทศบาล	ค่าคงที่		แห่ง
173	173. จำนวนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ/สถาน Day-care ของเทศบาล (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	1	1	1	9.18 จำนวนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ/สถาน Day-care ของ เทศบาล (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ/สถาน Day-care ของเทศบาล	ค่าคงที่		แห่ง
174	174. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการตรวจสอบสุขภาพร้านอาหารหรือสถานประกอบการกิจการอาหารในพื้นที่(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	1	1	1	12.18 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการตรวจสอบสุขภาพร้านอาหารหรือสถานประกอบการกิจการอาหารในพื้นที่ (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแลด้านที่อยู่อาศัยจาก เทศบาล	ค่าคงที่		โครงการ
175	175. ร้อยละของร้านอาหารหรือสถานประกอบการอาหารได้รับการตรวจจาก เทศบาล ในรอบปีเทียบกับจำนวนร้านอาหารหรือสถานประกอบการทั้งหมดในพื้นที่ (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	80	80	80	12.19 จำนวนร้านอาหารหรือสถานประกอบการอาหารที่ได้รับการตรวจสอบสุขภาพจากเทศบาล ในรอบปี 2561 (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนร้านอาหารหรือสถานประกอบการอาหารที่ได้รับการตรวจจากเทศบาล ในรอบปี 2561	3.23 จำนวนร้านอาหารหรือสถานประกอบการอาหารทั้งหมดในพื้นที่ของ เทศบาล (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนร้านอาหารหรือสถานประกอบการอาหารทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล	แห่ง

ลำดับ	ตัวชี้วัด	นคร	เมือง	ตำบล	ขั้นตอนที่ 2	คำอธิบาย	ขั้นตอนที่ 1	คำอธิบาย	หน่วย
176	176. จำนวนโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุ(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	1	1	1	10.15 จำนวนโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุ (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุ	ค่าคงที่		โครงการ
177	177. จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในพื้นที่ เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	50	100	100	12.20 จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในพื้นที่ เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนครัวเรือนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในพื้นที่เทศบาล	ค่าคงที่		ครัวเรือน
178	178. จำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในพื้นที่ เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	50	100	50	12.21 จำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในพื้นที่เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในพื้นที่ เทศบาล	ค่าคงที่		ครัวเรือน
179	179. จำนวนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยหรือเคหะชุมชนสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสที่ดำเนินการโดยเทศบาล (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	2	1	1	12.22 จำนวนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยหรือเคหะชุมชนสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสที่ดำเนินการโดย เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยหรือเคหะชุมชนสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสที่ดำเนินการโดยเทศบาล	ค่าคงที่		โครงการ
180	180. ร้อยละของจำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแลด้านที่อยู่อาศัยจาก เทศบาล (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	20	15	10	12.23 จำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแลด้านที่อยู่อาศัยจาก เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแลด้านที่อยู่อาศัยจาก เทศบาล	3.24 จำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสทั้งหมดในพื้นที่ของ เทศบาล (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสทั้งหมดในพื้นที่ของ เทศบาล โดยผู้มีรายได้น้อยหมายถึงบุคคลที่มีเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในการรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ด้อยโอกาสหมายถึง ผู้ที่ขาดโอกาสที่จะเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ ตลอดจนผู้ประสบปัญหาที่ยังไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบ อันจะส่งผลให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อื่น ได้แก่ คนไม่มีสัญชาติ คนเร่ร่อน ผู้พันโทษ เป็นต้น	ครัวเรือน
181	181. จำนวนโครงการที่ เทศบาล ส่งเสริมหรืออบรมให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีทักษะหรือความรู้ในการดูแลเด็กอายุ 0-5 ปีที่บ้านได้อย่างเพียงพอ(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	1	1	1	9.19 จำนวนโครงการที่ เทศบาล ส่งเสริมหรืออบรมให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีทักษะหรือความรู้ในการดูแลเด็กอายุ 0-5 ปีที่บ้านได้อย่างเพียงพอ (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนโครงการที่ เทศบาล ส่งเสริมหรืออบรมให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีทักษะหรือความรู้ในการดูแลเด็กอายุ 0-5 ปีที่บ้านได้อย่างเพียงพอ	ค่าคงที่		โครงการ
182	182. จำนวนโครงการของ เทศบาล ที่ส่งเสริมให้ประชาชนหรือกลุ่มอาสาสมัครมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ที่มีอาการทางจิต(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	1	1	1	12.24 จำนวนโครงการของ เทศบาล ที่ส่งเสริมให้ประชาชนหรือกลุ่มอาสาสมัครมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ที่มีอาการทางจิต(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนโครงการของ เทศบาล ที่ส่งเสริมให้ประชาชนหรือกลุ่มอาสาสมัครมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ที่มีอาการทางจิต	ค่าคงที่		โครงการ
183	183. ร้อยละของประชาชนที่ไม่ประสบปัญหาทุพโภชนาการจากร้านอาหารหรือสถานประกอบกิจการอาหารในเขตพื้นที่ เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	95	90	85	12.25 จำนวนของประชาชนที่ไม่ประสบปัญหาทุพโภชนาการจากร้านอาหารหรือสถานประกอบกิจการอาหารในเขตพื้นที่ เทศบาล (ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนของประชาชนที่ไม่ประสบปัญหาทุพโภชนาการจากร้านอาหารหรือสถานประกอบกิจการอาหารในเขตพื้นที่ เทศบาล	3.13 จำนวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ของ เทศบาล	ระบุจำนวนประชากรตามทะเบียนสำมะโนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ เทศบาล	โครงการ

ลำดับ	ตัวชี้วัด	นคร	เมือง	ตำบล	ขั้นตอนที่ 2	คำอธิบาย	ขั้นตอนที่ 1	คำอธิบาย	หน่วย
196	196. จำนวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ เทศบาล	3000	1000	300	14.10 จำนวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ เทศบาล	ระบุจำนวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ เทศบาล	ค่าคงที่		คน
197	197. ร้อยละของเด็กโรงเรียนประถมศึกษาของ เทศบาลที่ได้รับอาหารเสริม (นม)ครบถ้วน	100	100	100	14.11 จำนวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ เทศบาล ที่ได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน	ระบุจำนวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ เทศบาล ที่ได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน	14.10 จำนวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ เทศบาล	ระบุจำนวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ เทศบาล	คน
198	198. ร้อยละของเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ เทศบาลที่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน	100	100	100	14.12 จำนวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ เทศบาลที่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน	ระบุจำนวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ เทศบาลที่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน	14.10 จำนวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ เทศบาล	ระบุจำนวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ เทศบาล	คน
199	199. จำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในความดูแลของ เทศบาล	2	1	1	14.13 จำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นใน ความดูแลของ เทศบาล	ระบุจำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในความดูแลของ เทศบาล	ค่าคงที่		แห่ง
200	200. จำนวนเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของ เทศบาล	800	400	200	14.14 จำนวนเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ของ เทศบาล	ระบุจำนวนเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษา ตอนต้นในความดูแลของ เทศบาล	ค่าคงที่		คน
201	201. จำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในความดูแล ของ เทศบาล	1	1	1	14.15 จำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน ความดูแลของ เทศบาล	ระบุจำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน ปลายในความดูแลของ เทศบาล	ค่าคงที่		แห่ง
202	202. จำนวนเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของ เทศบาล	400	200	200	14.16 จำนวนเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน ปลายของ เทศบาล	ระบุจำนวนเด็กนักเรียนในโรงเรียน มัธยมศึกษาตอนปลายในความดูแลของ เทศบาล	ค่าคงที่		คน
203	203. จำนวนโรงเรียนระดับอาชีวศึกษาในความดูแลของ เทศบาล	1	1	1	14.17 จำนวนโรงเรียนระดับอาชีวศึกษาในความ ดูแลของ เทศบาล	ระบุจำนวนโรงเรียนระดับอาชีวศึกษาใน ความดูแลของ เทศบาล	ค่าคงที่		แห่ง
204	204. จำนวนเด็กในโรงเรียนอาชีวศึกษาของ เทศบาล	100	100	100	14.18 จำนวนเด็กในโรงเรียนอาชีวศึกษาของ เทศบาล	ระบุจำนวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนระดับ อาชีวศึกษาในความดูแลของ เทศบาล	ค่าคงที่		คน
205	205. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการที่ได้รับการ ศึกษาจาก เทศบาล เทียบต่อเด็กด้อยโอกาสและเด็ก พิการทั้งหมดในพื้นที่	70	60	50	14.19 จำนวนเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการที่ ได้รับการศึกษาจาก เทศบาล	ระบุจำนวนเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการ ที่ได้รับการศึกษาจาก เทศบาล	4.1 จำนวนเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการ ทั้งหมดในพื้นที่ของ เทศบาล	ระบุจำนวนเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการ ทั้งหมดในพื้นที่ของ เทศบาล ได้ขึ้นทะเบียน ไว้กับหน่วยงานราชการ	คน
206	206. ร้อยละจำนวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ หรือเด็ก ยากจนที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจาก เทศบาล เทียบกับเด็กด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือเด็กยากจนในพื้นที่	80	70	60	14.20 จำนวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ หรือเด็ก ยากจนที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจาก เทศบาล	ระบุจำนวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ หรือเด็กยากจนที่ได้รับการสนับสนุนด้าน การเงินจาก เทศบาล	4.2 จำนวนเด็กด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือเด็ก ยากจนทั้งหมดในพื้นที่ของ เทศบาล	ระบุจำนวนเด็กด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือเด็ก ยากจนทั้งหมดในพื้นที่ของ เทศบาล ได้ขึ้น ทะเบียนไว้กับหน่วยงานราชการ	คน

ลำดับ	ตัวชี้วัด	นคร	เมือง	ตำบล	ขั้นตอนที่ 2	คำอธิบาย	ขั้นตอนที่ 1	คำอธิบาย	หน่วย
207	ร้อยละของเด็กพิเศษ (เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือดูแลเป็นพิเศษ) ที่ได้รับการศึกษาจาก เทศบาล เทียบกับจำนวนเด็กพิเศษทั้งหมดในพื้นที่	50	40	30	14.21 จำนวนเด็กพิเศษ (เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือดูแลเป็นพิเศษ) ที่ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนสังกัด เทศบาล	ระบุจำนวนเด็กพิเศษ (เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือดูแลเป็นพิเศษ) ที่ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนสังกัด เทศบาล	4.3 จำนวนเด็กพิเศษทั้งหมดในพื้นที่ เทศบาล	เด็กพิเศษหรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ประกอบไปด้วยเด็กที่มีทักษะโดยเฉลี่ยสูงกว่าหรือเร็วกว่าเด็กทั่วไปในช่วงอายุเดียวกัน ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านสติปัญญา (การคิด) ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านภาษา ด้านศิลปะ ด้านดนตรี หรือด้านกีฬา	คน
208	208. จำนวนหลักสูตรการศึกษาของท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้นในโรงเรียนสังกัด เทศบาล	4	3	3	14.22 จำนวนหลักสูตรการศึกษาของท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้นในโรงเรียนสังกัด เทศบาล	ระบุจำนวนหลักสูตรการศึกษาของท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้นในโรงเรียนสังกัด เทศบาล	ค่าคงที่		หลักสูตร
209	209. จำนวนหลักสูตรในระบบสองภาษาในโรงเรียนสังกัด เทศบาล	1	1	1	14.23 จำนวนหลักสูตรในระบบสองภาษาในโรงเรียนสังกัด เทศบาล	ระบุจำนวนหลักสูตรในระบบสองภาษาในโรงเรียนในสังกัด เทศบาล	ค่าคงที่		หลักสูตร
210	210. จำนวนหลักสูตรที่เน้นความเป็นเลิศเฉพาะทางในโรงเรียนสังกัด เทศบาล	3	2	1	14.24 จำนวนหลักสูตรที่เน้นความเป็นเลิศเฉพาะทางในโรงเรียนสังกัด เทศบาล	ระบุจำนวนหลักสูตรที่เน้นความเป็นเลิศเฉพาะทางในโรงเรียนสังกัด เทศบาล	ค่าคงที่		หลักสูตร
211	211. จำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้-การกวดวิชา-การสอนเสริมของเด็กนักเรียนต่อปีในโรงเรียนสังกัด เทศบาล	4	3	2	14.25 จำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้-ทักษะการเรียน-การกวดวิชา-การสอนเสริมของเด็กนักเรียนต่อปีในโรงเรียนสังกัด เทศบาล	ระบุจำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ การกวดวิชา การสอนเสริมของเด็กนักเรียนต่อปีในโรงเรียนสังกัด เทศบาล	ค่าคงที่		โครงการ
212	212. จำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนสังกัด เทศบาล	4	3	2	14.26 จำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนสังกัด เทศบาล	ระบุจำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนสังกัด เทศบาล	ค่าคงที่		โครงการ
213	213. จำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัด เทศบาล	3	2	1	14.27 จำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัด เทศบาล	ระบุจำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัด เทศบาล	ค่าคงที่		โครงการ
214	214. จำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ หรือทักษะคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัด เทศบาล	5	4	2	14.28 จำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ หรือทักษะคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัด เทศบาล	ระบุจำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ หรือทักษะคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัด เทศบาล	ค่าคงที่		โครงการ
215	215. จำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาพื้นบ้านในโรงเรียนสังกัด เทศบาล	8	5	3	14.29 จำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาพื้นบ้านในโรงเรียนสังกัด เทศบาล	ระบุจำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาพื้นบ้านในโรงเรียนสังกัด เทศบาล	ค่าคงที่		โครงการ

ลำดับ	ตัวชี้วัด	นคร	เมือง	ตำบล	ขั้นตอนที่ 2	คำอธิบาย	ขั้นตอนที่ 1	คำอธิบาย	หน่วย
216	216. จำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้-ทักษะ การเรียน-การกวดวิชาของเด็กนักเรียนต่อปีในโรงเรียน สังกัดอื่นๆ ที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน	1	1	1	14.30 จำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้-ทักษะการเรียน-การกวดวิชาของเด็ก นักเรียนต่อปีในโรงเรียนสังกัดอื่นๆ ที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน	ระบุจำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้-ทักษะการเรียน-การกวดวิชาของ เด็กนักเรียนต่อปีในโรงเรียนสังกัดอื่นๆ ที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน	ค่าคงที่		โครงการ
217	217. จำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียน สังกัดอื่นๆ ที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน	4	3	2	14.31 จำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมอาชีพใน โรงเรียนสังกัดอื่นๆ ที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน	ระบุจำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริม อาชีพในโรงเรียนสังกัดอื่นๆ ที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน	ค่าคงที่		โครงการ
218	218. จำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศ ในโรงเรียนสังกัดอื่นๆ ที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน	2	2	1	14.32 จำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริม ภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดอื่นๆ ที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน	ระบุจำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริม ภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดอื่นๆ ที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน	ค่าคงที่		โครงการ
219	219. จำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ หรือทักษะคอมพิวเตอร์ใน โรงเรียนสังกัดอื่นๆ ที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน	2	2	1	14.33 จำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ หรือ ทักษะคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดอื่นๆ ที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน	ระบุจำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ หรือทักษะคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัด อื่นๆ ที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน	ค่าคงที่		โครงการ
220	220. จำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาพื้นบ้านใน โรงเรียนสังกัดอื่นๆ ที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน	4	3	2	14.34 จำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและ ภูมิปัญญาพื้นบ้านในโรงเรียนสังกัดอื่นๆ ที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน	ระบุจำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริม การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาพื้นบ้านใน โรงเรียนสังกัดอื่นๆที่ เทศบาลให้การ สนับสนุน	ค่าคงที่		โครงการ
221	221. จำนวนกิจกรรม/โครงการของ เทศบาล ในการ ส่งเสริมหรือขยายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส เด็กในพื้นที่ห่างไกล/ที่ราบสูง หรือเด็กชายขอบ	1	1	2	14.35 จำนวนกิจกรรม/โครงการของ เทศบาล ในการส่งเสริมหรือขยายโอกาสทางการศึกษาให้ เด็กด้อยโอกาส เด็กในพื้นที่ห่างไกล/ที่ราบสูง หรือเด็กชายขอบ	ระบุจำนวนกิจกรรม/โครงการของ เทศบาล ในการส่งเสริมหรือขยายโอกาส ทางการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส เด็กใน พื้นที่ห่างไกล/ที่ราบสูง หรือเด็กชายขอบ	ค่าคงที่		โครงการ
222	222. จำนวนที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ตำบลที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน	12	10	8	15.1 จำนวนที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ตำบลที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน	ระบุจำนวนที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ ตำบลที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน	ค่าคงที่		แห่ง
223	223. จำนวนห้องสมุดประชาชนหรือห้องสมุดที่มีได้อยู่ใน สถานศึกษา ซึ่งดูแลหรือบริหารโดย เทศบาล	2	1	1	15.2 จำนวนห้องสมุดประชาชนหรือห้องสมุดที่ มีได้อยู่ในสถานศึกษา ซึ่งดูแลหรือบริหารโดย เทศบาล	ระบุจำนวนห้องสมุดประชาชนหรือ ห้องสมุดที่มีได้อยู่ในสถานศึกษา ซึ่งดูแล หรือบริหารโดย เทศบาล	ค่าคงที่		แห่ง
224	224. จำนวนห้องสมุดประชาชนหรือห้องสมุดที่มีได้อยู่ใน สถานศึกษา ที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน	1	1	1	15.3 จำนวนห้องสมุดประชาชนหรือห้องสมุดที่ มีได้อยู่ในสถานศึกษา ที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน	ระบุจำนวนห้องสมุดประชาชนหรือ ห้องสมุดที่มีได้อยู่ในสถานศึกษา ที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน	ค่าคงที่		แห่ง

ลำดับ	ตัวชี้วัด	นคร	เมือง	ตำบล	ขั้นตอนที่ 2	คำอธิบาย	ขั้นตอนที่ 1	คำอธิบาย	หน่วย
225	225. จำนวนศูนย์การศึกษาออกห้องเรียนของ เทศบาล	1	1	1	15.4 จำนวนศูนย์การศึกษาออกห้องเรียนของ เทศบาล	ระบุจำนวนศูนย์การศึกษาออกห้องเรียนของ เทศบาล	ค่าคงที่		แห่ง
226	226. จำนวนศูนย์การศึกษาออกห้องเรียนที่ เทศบาล ให้ การสนับสนุน	1	1	1	15.5 จำนวนศูนย์การศึกษาออกห้องเรียนที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน	ระบุจำนวนศูนย์การศึกษาออกห้องเรียน ที่ เทศบาลให้การสนับสนุน.	ค่าคงที่		แห่ง
227	227. จำนวนศูนย์การเรียนรู้หรือศูนย์เทคโนโลยีที่ดูแล หรือบริหารงานโดย เทศบาล	2	1	1	15.6 จำนวนศูนย์การเรียนรู้หรือศูนย์เทคโนโลยีที่ ดูแลหรือบริหารงานโดย เทศบาล	ระบุจำนวนศูนย์การเรียนรู้หรือศูนย์ เทคโนโลยีที่ดูแลหรือบริหารงานโดย เทศบาล	ค่าคงที่		แห่ง
228	228. จำนวนศูนย์การเรียนรู้หรือศูนย์เทคโนโลยีที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน	1	1	1	15.7 จำนวนศูนย์การเรียนรู้หรือศูนย์เทคโนโลยีที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน	ระบุจำนวนศูนย์การเรียนรู้หรือศูนย์ เทคโนโลยีที่ เทศบาลให้การสนับสนุน.	ค่าคงที่		แห่ง
229	229. จำนวนศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ไอซีที (ICT) ศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การเรียนรู้เสมือนจริง (TK Park) หรือห้องสมุดมีชีวิต เป็นต้น ที่ เทศบาล ดูแลหรือบริหารจัดการ	2	1	1	15.8 จำนวนศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์ คอมพิวเตอร์ ศูนย์ไอซีที (ICT) ศูนย์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การเรียนรู้ เสมือนจริง (TK Park) หรือห้องสมุดมีชีวิต เป็นต้น ที่ เทศบาล ดูแลหรือบริหารจัดการ	ระบุจำนวนศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ไอซีที (ICT) ศูนย์ เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ การเรียนรู้เสมือนจริง (TK Park) หรือ ห้องสมุดมีชีวิต เป็นต้น ที่ เทศบาลดูแล หรือบริหารจัดการ	ค่าคงที่		แห่ง
230	230. จำนวนกิจกรรม/โครงการอบรมส่งเสริมทักษะหรือ การเรียนรู้สำหรับประชาชนทั่วไปในการใช้ชีวิตประจำวัน สิทธิหน้าที่ของพลเมือง หรือความรู้ในทางกฎหมายที่ เทศบาล ให้การสนับสนุนหรือจัดให้มีขึ้น	1	1	1	15.9 จำนวนกิจกรรม/โครงการอบรมส่งเสริม ทักษะหรือการเรียนรู้สำหรับประชาชนทั่วไปใน การใช้ชีวิตประจำวัน สิทธิหน้าที่ของพลเมือง หรือความรู้ในทางกฎหมายที่ เทศบาล ให้การ สนับสนุนหรือจัดให้มีขึ้น	ระบุจำนวนกิจกรรม/โครงการอบรม ส่งเสริมทักษะหรือการเรียนรู้สำหรับ ประชาชนทั่วไปในการใช้ชีวิตประจำวัน สิทธิหน้าที่พลเมือง หรือความรู้ในทาง กฎหมายที่ เทศบาล ให้การสนับสนุนหรือ จัดให้มีขึ้น	ค่าคงที่		โครงการ
231	231. จำนวนกิจกรรม/โครงการของ เทศบาล ที่ส่งเสริม การเรียนรู้หรือการเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารหรือ อินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการสร้าง งานหรือนวัตกรรม หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ	2	2	1	15.10 จำนวนกิจกรรม/โครงการของ เทศบาล ที่ ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการเข้าถึงเทคโนโลยีการ สื่อสารหรืออินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิตการสร้างงานหรือนวัตกรรม หรือการ พัฒนาเศรษฐกิจ	ระบุจำนวนกิจกรรม/โครงการของ เทศบาล ที่ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการ เข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารหรือ อินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด ชีวิตการสร้างงานหรือนวัตกรรม หรือ การพัฒนาเศรษฐกิจ	ค่าคงที่		โครงการ
232	232. ร้อยละของจำนวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ เทศบาล ต่อเด็กอายุ 2-4 ขวบทั้งหมดในเขต เทศบาล (ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	20	25	30	14.2 จำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ เทศบาล	ระบุจำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ เทศบาล	4.4 จำนวนเด็กอายุ 2-4 ขวบทั้งหมดในเขต พื้นที่ของ เทศบาล (ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนเด็กทั้งหมดในเขตพื้นที่ของ เทศบาล ที่มีอายุระหว่าง 2-4 ขวบ	คน
233	233. ร้อยละของจำนวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล ของ เทศบาล ต่อเด็กอายุ 5-6 ขวบทั้งหมดในเขต(ภารกิจ หลักขั้นพัฒนา)	20	25	30	14.6 จำนวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ เทศบาล	ระบุจำนวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลใน ความดูแลของ เทศบาล	4.5 จำนวนเด็กอายุ 5-6 ขวบทั้งหมดในเขต เทศบาล (ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนเด็กทั้งหมดในเขตพื้นที่ของ เทศบาล ที่มีอายุระหว่าง 5-6 ขวบ	คน

ลำดับ	ตัวชี้วัด	นคร	เมือง	ตำบล	ขั้นตอนที่ 2	คำอธิบาย	ขั้นตอนที่ 1	คำอธิบาย	หน่วย
249	249. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือ ส่วนราชการต่างๆ ในการส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	1	1	1	15.14 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือส่วนราชการต่างๆ ในการส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษาหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือส่วนราชการต่างๆ ในการส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ค่าคงที่		โครงการ
250	250. จำนวนโครงการที่ เทศบาล ดำเนินการร่วมกับ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม หรือผู้ประกอบการในการส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	1	1	1	15.15 จำนวนโครงการที่ เทศบาล ดำเนินการร่วมกับภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม หรือผู้ประกอบการในการส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนโครงการที่ เทศบาล ดำเนินการร่วมกับภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม หรือผู้ประกอบการในการส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ค่าคงที่		โครงการ
251	251. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาศักยภาพของเด็กที่มีความสามารถพิเศษเป็นการเฉพาะ(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	1	1	1	15.16 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนา ศักยภาพของเด็กที่มีความสามารถพิเศษเป็นการเฉพาะ(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนา ศักยภาพของเด็กที่มีความสามารถพิเศษเป็นการเฉพาะ (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ค่าคงที่		โครงการ
252	252. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการเพื่อให้การช่วยเหลือแก่เด็กที่หยุดเรียนกลางคัน (drop out) ให้ได้รับการศึกษาตามสมควร(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	1	1	1	15.17 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการเพื่อให้การช่วยเหลือแก่เด็กที่หยุดเรียนกลางคัน (drop out) ให้ได้รับการศึกษาตามสมควร(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการเพื่อให้การช่วยเหลือแก่เด็กที่หยุดเรียนกลางคัน (drop out) ให้ได้รับการศึกษาตามสมควร(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ค่าคงที่		โครงการ
253	253. จำนวนโครงการเพื่อส่งเสริมการศึกษาหรือการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน/คุณภาพ ซึ่งเทศบาลดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอก/สถาบันอุดมศึกษา/องค์กรวิชาชีพ/สถานศึกษาในต่างประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศ(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	2	1	1	15.18 จำนวนโครงการเพื่อส่งเสริมการศึกษา หรือการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน/คุณภาพ ซึ่งเทศบาล ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอก/สถาบัน อุดมศึกษา/องค์กรวิชาชีพ/สถานศึกษาใน ต่างประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศ(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนโครงการเพื่อส่งเสริม การศึกษาหรือการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน/ คุณภาพ ซึ่งเทศบาลดำเนินการร่วมกับ หน่วยงานภายนอก/สถาบันอุดมศึกษา/ องค์กรวิชาชีพ/สถานศึกษาใน ต่างประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศ (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ค่าคงที่		โครงการ

ลำดับ	ตัวชี้วัด	นคร	เมือง	ตำบล	ขั้นตอนที่ 2	คำอธิบาย	ขั้นตอนที่ 1	คำอธิบาย	หน่วย
254	254. จำนวนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (exchange student/exchange program) กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศ (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	2	1	1	15.19 จำนวนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (exchange student/exchange program) กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศ(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (exchange student/exchange program) กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศ(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ค่าคงที่		โครงการ
255	255. จำนวนโครงการส่งเสริมการประกวดความรู้ความสามารถหรือทักษะของเด็กนักเรียนสังกัด เทศบาล ในการศึกษา การประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระหว่างประเทศ (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	2	1	1	15.20 จำนวนโครงการส่งเสริมการประกวดความรู้ความสามารถหรือทักษะของเด็กนักเรียนสังกัด เทศบาล ในการศึกษา การประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระหว่างประเทศ (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนโครงการส่งเสริมการประกวดความรู้ความสามารถหรือทักษะของเด็กนักเรียนสังกัด เทศบาล ในการศึกษา การประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระหว่างประเทศ	ค่าคงที่		โครงการ
256	256. ร้อยละของเด็กที่หยุดเรียนกลางคันที่ได้รับการช่วยเหลือด้านการศึกษาจาก เทศบาล ต่อเด็กที่หยุดเรียนกลางคันจากโรงเรียนทั้งหมดในพื้นที่	80	80	75	15.21 จำนวนเด็กที่หยุดเรียนกลางคันที่ได้รับการช่วยเหลือด้านการศึกษาจาก เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนของเด็กที่หยุดเรียนกลางคันที่รับการช่วยเหลือด้านการศึกษาจาก เทศบาล ต่อเด็กที่หลุดออกจากโรงเรียนทั้งหมดในพื้นที่	4.17 จำนวนนักเรียนที่หยุดเรียนกลางคัน (drop-out rate) ของโรงเรียน/สถานศึกษา สังกัด เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนนักเรียนที่หยุดเรียนกลางคัน (drop-out rate) ของโรงเรียน/สถานศึกษา สังกัด เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	คน
257	257. ร้อยละของช่างฝีมือแรงงานที่สามารถประกอบอาชีพหรือหางานทำได้ในระยะเวลา 1 ปีหลังจากที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานที่ เทศบาล จัดให้มีขึ้นร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ	80	80	75	15.22 จำนวนช่างฝีมือแรงงานที่สามารถประกอบอาชีพหรือหางานทำได้ในระยะเวลา 1 ปีหลังจากที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานที่ เทศบาล จัดให้มีขึ้นร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ (ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	ระบุปริมาณร้อยละช่างฝีมือแรงงานที่สามารถประกอบอาชีพหรือหางานทำได้ ในระยะเวลา ๑ ปี หลังจากที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานที่ เทศบาลจัดให้มีขึ้นร่วมกับหน่วยงานอื่น	4.18 จำนวนช่างฝีมือแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานที่ เทศบาล จัดให้มีขึ้นร่วมกับหน่วยงานอื่นๆทั้งหมดในพื้นที่ เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนช่างฝีมือแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานที่ เทศบาล จัดให้มีขึ้นร่วมกับหน่วยงานอื่นๆทั้งหมดในพื้นที่ เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	คน
258	258. ร้อยละของจำนวนระดับเพลิงที่ เทศบาล ได้ดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง	100	100	100	16.1 จำนวนระดับเพลิงที่ เทศบาล ได้ดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง	ระบุจำนวนระดับเพลิงที่ เทศบาล ได้ดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง	5.1 จำนวนระดับเพลิงทั้งหมดของ เทศบาล	ระบุจำนวนระดับเพลิงทั้งหมดของ เทศบาล	คัน
259	259. จำนวนครั้งที่ เทศบาล ดำเนินการฝึกอบรมพนักงานดับเพลิงเพื่อให้พร้อมปฏิบัติงานในรอบปี	12	12	4	16.2 จำนวนครั้งที่ เทศบาล ดำเนินการฝึกอบรมพนักงานดับเพลิงเพื่อให้พร้อมปฏิบัติงานในรอบปี	ระบุจำนวนครั้งที่ เทศบาล ดำเนินการฝึกอบรม พนักงานดับเพลิงเพื่อให้พร้อมปฏิบัติงานในรอบปี	ค่าคงที่		ครั้ง
260	260. ร้อยละการจัดทำแผนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทสำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่	100	100	100	16.3 จำนวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทสำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ เทศบาล จัดทำ	ระบุจำนวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทสำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ เทศบาล จัดทำ	5.2 จำนวนแผนด้านป้องกันสาธารณภัยที่ เทศบาล กำหนดเพื่อให้ครอบคลุมสาธารณภัยประเภทสำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่	ระบุจำนวนแผนด้านป้องกันสาธารณภัยที่ เทศบาล กำหนดเพื่อให้ครอบคลุมสาธารณภัยประเภทสำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น น้ำท่วม ไฟป่า แผ่นดินไหว และภัยแล้ง เป็นต้น	แผน

ลำดับ	ตัวชี้วัด	นคร	เมือง	ตำบล	ขั้นตอนที่ 2	คำอธิบาย	ขั้นตอนที่ 1	คำอธิบาย	หน่วย
261	261. จำนวนครั้งที่ เทศบาล ดำเนินการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในรอบปีงบประมาณ 2561	2	2	1	16.4 จำนวนครั้งที่ เทศบาล ดำเนินการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในรอบปีงบประมาณ 2561	ระบุจำนวนครั้งที่ เทศบาล ดำเนินการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในรอบปีงบประมาณ 2561	ค่าคงที่		ครั้ง
262	262. ร้อยละของจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนในเขต เทศบาล ที่มีการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเมื่อเกิดอัคคีภัย/สาธารณภัยในชุมชน/หมู่บ้าน	50	40	40	16.5 จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนในเขต เทศบาล ที่มีการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเมื่อเกิดอัคคีภัย/สาธารณภัยในชุมชน/หมู่บ้าน	ระบุจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตพื้นที่ เทศบาล ที่มีการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเมื่อเกิดอัคคีภัย/สาธารณภัยในชุมชน/หมู่บ้าน	5.3 จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมดในเขตพื้นที่ เทศบาล	ระบุจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมดในเขตพื้นที่ เทศบาล	หมู่บ้าน/ ชุมชน
263	263. ร้อยละของจำนวน อปพร. ต่อประชากรทั้งหมดในพื้นที่	1.5	1.5	1.5	16.6 จำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ เทศบาลสนับสนุนให้จัดตั้งขึ้น	ระบุจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ เทศบาลสนับสนุนให้จัดตั้งขึ้น	3.13 จำนวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ของ เทศบาล	ระบุจำนวนประชากรตามทะเบียนสำมะโนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ เทศบาล	คน
264	264. ร้อยละของจำนวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อ อปพร.	75	75	75	16.7 จำนวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ เทศบาลสนับสนุนให้จัดตั้งขึ้น	จำนวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อ อปพร.	16.6 จำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ เทศบาลสนับสนุนให้จัดตั้งขึ้น	ระบุจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ เทศบาลสนับสนุนให้จัดตั้งขึ้น	คน
265	265. จำนวนครั้งต่อปีที่ เทศบาล ดำเนินการออกคำสั่ง และ สนับสนุน ให้อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/อปพร. ปฏิบัติงานในชุมชน/หมู่บ้าน	12	12	6	16.8 จำนวนครั้งต่อปีที่ เทศบาล ดำเนินการออกคำสั่ง และ สนับสนุน ให้อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/อปพร. ปฏิบัติงานในชุมชน/หมู่บ้าน	จำนวนครั้งต่อปีที่ เทศบาล ดำเนินการออกคำสั่ง และ สนับสนุน ให้อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/อปพร. ปฏิบัติงานในชุมชน/หมู่บ้าน	ค่าคงที่		ครั้ง
266	266. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่มุ่งลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	2	2	2	16.9 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่มุ่งลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่มุ่งลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	ค่าคงที่		โครงการ
267	267. ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่รถดับเพลิงของ เทศบาล เดินทางถึงสถานที่เกิดอัคคีภัยเมื่อได้รับแจ้งเหตุ(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	7	7	8	16.10 ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่รถดับเพลิงของ เทศบาล เดินทางถึงสถานที่เกิดอัคคีภัยเมื่อได้รับแจ้งเหตุ (ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ระบุระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่รถดับเพลิงของ เทศบาล เดินทางถึงสถานที่เกิดอัคคีภัยเมื่อได้รับแจ้งเหตุ	16.10 ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่รถดับเพลิงของ เทศบาล เดินทางถึงสถานที่เกิดอัคคีภัยเมื่อได้รับแจ้งเหตุ (ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ระบุระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่รถดับเพลิงของ เทศบาล เดินทางถึงสถานที่เกิดอัคคีภัยเมื่อได้รับแจ้งเหตุ	นาที
268	268. ร้อยละของมูลค่าความเสียหายที่ลดลงจากการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	50	50	50	16.11 ร้อยละของมูลค่าความเสียหายที่ลดลงจากการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ระบุปริมาณร้อยละของมูลค่าความเสียหายที่ลดลงจากการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	ค่าคงที่		ร้อยละ
269	269. ร้อยละของมูลค่าความเสียหายที่ลดลงจากการรับมือกับภัยพิบัติของ เทศบาล(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	70	60	60	16.12 ร้อยละของมูลค่าความเสียหายที่ลดลงจากการรับมือกับภัยพิบัติของ เทศบาล(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ระบุปริมาณร้อยละของมูลค่าความเสียหายที่ลดลงจากการรับมือกับภัยพิบัติของ เทศบาล	ค่าคงที่		ร้อยละ

ลำดับ	ตัวชี้วัด	นคร	เมือง	ตำบล	ขั้นตอนที่ 2	คำอธิบาย	ขั้นตอนที่ 1	คำอธิบาย	หน่วย
270	ร้อยละของเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ เทศบาล มีครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	90	80	75	16.13 จำนวนเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ เทศบาล มีครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ เทศบาล มีครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง	5.9 จำนวนเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยทั้งหมดใน เทศบาล (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยทั้งหมดใน เทศบาล	ชิ้น
271	271. จำนวนเครือข่ายท้องถิ่นที่ เทศบาล ร่วมเป็นสมาชิกในการจัดทำแผนจัดการภัยพิบัติ มีการแบ่งปันทรัพยากรภายในเครือข่าย มีการฝึกซ้อมแผนร่วมกัน และมีการพัฒนาทักษะบุคลากรร่วมกัน(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	1	1	1	16.14 จำนวนเครือข่ายท้องถิ่นที่ เทศบาล ร่วมเป็นสมาชิกในการจัดทำแผนจัดการภัยพิบัติ มีการแบ่งปันทรัพยากรภายในเครือข่าย มีการฝึกซ้อมแผนร่วมกัน และมีการพัฒนาทักษะบุคลากรร่วมกัน(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนเครือข่ายท้องถิ่นที่ เทศบาล ร่วมเป็นสมาชิกในการจัดทำแผนจัดการภัยพิบัติ มีการแบ่งปันทรัพยากรภายในเครือข่าย มีการฝึกซ้อมแผนร่วมกัน และมีการพัฒนาทักษะบุคลากรร่วมกัน	ค่าคงที่		เครือข่าย
272	272. ร้อยละของงบประมาณที่ลดลงในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย อันเนื่องมาจากเครือข่าย เทศบาล ในการจัดการภัยพิบัติ (ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	25	30	40	16.15 ร้อยละของงบประมาณที่ลดลงในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยอันเนื่องมาจากเครือข่าย เทศบาล ในการจัดการภัยพิบัติ (ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	ระบุปริมาณร้อยละของงบประมาณที่ลดลงในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยอันเนื่องมาจากเครือข่าย เทศบาล ในการจัดการภัยพิบัติ	ค่าคงที่		ร้อยละ
273	273. จำนวนข้อบัญญัติท้องถิ่นรองรับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมบัญญัติให้ เทศบาล มีอำนาจ/ภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน	5	4	3	17.1 จำนวนข้อบัญญัติท้องถิ่นรองรับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมบัญญัติให้ เทศบาล มีอำนาจ/ภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน	ระบุจำนวนข้อบัญญัติท้องถิ่นที่รองรับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมบัญญัติให้ เทศบาล มีอำนาจ/ภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน	ค่าคงที่		ข้อบัญญัติ
274	274. จำนวนโครงการที่ เทศบาล จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดระเบียบในหมู่บ้าน/ชุมชนแก่กลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน ประชาชน หรือกลุ่มผู้สูงอายุ	2	2	2	17.2 จำนวนโครงการที่ เทศบาล จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดระเบียบในหมู่บ้าน/ชุมชน แก่กลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน ประชาชน หรือกลุ่มผู้สูงอายุ	ระบุจำนวนโครงการที่ เทศบาล จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดระเบียบในหมู่บ้าน/ชุมชนแก่กลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน ประชาชน หรือกลุ่มผู้สูงอายุ	ค่าคงที่		โครงการ
275	275. จำนวนโครงการที่ เทศบาลร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนเพื่อจัดการปัญหาความไร้ระเบียบที่เกิดขึ้นในชุมชน/หมู่บ้าน	2	2	2	17.3 จำนวนโครงการที่ เทศบาลร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เพื่อจัดการปัญหาความไร้ระเบียบที่เกิดขึ้นในชุมชน/หมู่บ้าน	ระบุจำนวนโครงการที่ เทศบาลร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนเพื่อจัดการปัญหาความไร้ระเบียบที่เกิดขึ้นในชุมชน/หมู่บ้าน	ค่าคงที่		โครงการ
276	276. จำนวนหอพักในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2558	1	1	1	17.4 จำนวนหอพักในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2558	ระบุจำนวนหอพักในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 25๕๘	ค่าคงที่		แห่ง

ลำดับ	ตัวชี้วัด	นคร	เมือง	ตำบล	ขั้นตอนที่ 2	คำอธิบาย	ขั้นตอนที่ 1	คำอธิบาย	หน่วย
277	277. จำนวนการออกใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตหอพักเยาวชน ตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558	1	1	1	17.5 จำนวนการออกใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตหอพักเยาวชน ตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558	ระบุจำนวนการออกใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตหอพักเยาวชน ตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 25๕๘	ค่าคงที่		แห่ง
278	278. จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไร้ระเบียบที่เกิดขึ้นในพื้นที่	1	1	1	17.6 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไร้ระเบียบที่เกิดขึ้นในพื้นที่	ระบุจำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไร้ระเบียบที่เกิดขึ้นในพื้นที่	17.6 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไร้ระเบียบที่เกิดขึ้นในพื้นที่	ระบุจำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไร้ระเบียบที่เกิดขึ้นในพื้นที่	เรื่อง
279	279. จำนวนข้อร้องเรียนที่ เทศบาล ดำเนินการจัดการปัญหาความไร้ระเบียบที่ได้รับการร้องเรียน8	1	1	1	17.7 จำนวนข้อร้องเรียนที่ เทศบาล ดำเนินการจัดการปัญหาความไร้ระเบียบที่ได้รับการร้องเรียน	ระบุจำนวนข้อร้องเรียนที่ เทศบาล ดำเนินการจัดการปัญหาความไร้ระเบียบที่ได้รับการร้องเรียน	17.7 จำนวนข้อร้องเรียนที่ เทศบาล ดำเนินการจัดการปัญหาความไร้ระเบียบที่ได้รับการร้องเรียน	ระบุจำนวนข้อร้องเรียนที่ เทศบาล ดำเนินการจัดการปัญหาความไร้ระเบียบที่ได้รับการร้องเรียน	เรื่อง
280	280. ร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไร้ระเบียบที่เกิดขึ้นและ เทศบาล ได้จัดการแก้ไขต่อจำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไร้ระเบียบทั้งหมดในพื้นที่ (ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	90	80	80	17.7 จำนวนข้อร้องเรียนที่ เทศบาล ดำเนินการจัดการปัญหาความไร้ระเบียบที่ได้รับการร้องเรียน	ระบุจำนวนข้อร้องเรียนที่ เทศบาล ดำเนินการจัดการปัญหาความไร้ระเบียบที่ได้รับการร้องเรียน	17.6 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไร้ระเบียบที่เกิดขึ้นในพื้นที่	ระบุจำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไร้ระเบียบที่เกิดขึ้นในพื้นที่	เรื่อง
281	281. ร้อยละของจำนวนหอพักที่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558 ได้รับการตรวจเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่เทศบาล อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	90	90	90	17.8 จำนวนหอพักที่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558 ได้รับการตรวจเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่ เทศบาล อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี (ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนหอพักที่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับการตรวจเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่ เทศบาล อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี	17.4 จำนวนหอพักในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2558	ระบุจำนวนหอพักในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 25๕๘	แห่ง
282	282. ร้อยละของจำนวนหอพักที่ไม่จดทะเบียน (หอพักเคลื่อน) ตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558 ต่อจำนวนหอพักทั้งหมดในพื้นที่(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	25	25	25	17.4 จำนวนหอพักในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2558	ระบุจำนวนหอพักในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 25๕๘	5.5 จำนวนหอพักทั้งหมดในพื้นที่ เทศบาล (ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนหอพักทั้งหมดในพื้นที่ เทศบาล	แห่ง
283	283. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ใช้กระบวนการชุมชน/ประชาสังคมดูแลจัดการปัญหาความไร้ระเบียบในชุมชน (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	1	1	1	17.10 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ใช้กระบวนการชุมชน/ประชาสังคมดูแลจัดการปัญหาความไร้ระเบียบในชุมชน (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ใช้กระบวนการชุมชน/ประชาสังคมดูแลจัดการปัญหาความไร้ระเบียบในชุมชน	ค่าคงที่		โครงการ
284	284. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของของ เทศบาล เกี่ยวกับการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคหรือแก้ไขปัญหให้กับผู้บริโภค (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	2	2	2	17.11 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของของ เทศบาล เกี่ยวกับการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคหรือแก้ไขปัญหให้กับผู้บริโภค (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของของ เทศบาล เกี่ยวกับการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคหรือแก้ไขปัญหให้กับผู้บริโภค	ค่าคงที่		โครงการ
285	285. ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะของ เทศบาลที่มีผลกระทบต่อชุมชน/ประชาชน และ เทศบาล จัดให้มีข้อมูลเผยแพร่และ/หรือมีการรับฟังความเห็นของประชาชนก่อนตัดสินใจดำเนินการ	75	80	80	18.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะของ เทศบาลที่มีผลกระทบต่อชุมชน/ประชาชน และ เทศบาล จัดให้มี การรับฟังความเห็นของประชาชนก่อนตัดสินใจดำเนินการ	ระบุจำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะของ เทศบาลที่มีผลกระทบต่อชุมชน/ประชาชน และ เทศบาล จัดให้มี ข้อมูลเผยแพร่และ/หรือมีการรับฟังความเห็นของประชาชนก่อนตัดสินใจดำเนินการ	5.4 จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะของ เทศบาลที่มีผลกระทบต่อชุมชน/ประชาชน	ระบุจำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะของ เทศบาลที่ได้จัดทำขึ้น และมีผลกระทบต่อชุมชน/ประชาชนในภาพรวมทั้งในด้านลบ และด้านบวก เช่น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปิดถนนสัญจร กิจกรรมที่ใช้พื้นที่สาธารณะที่ปกติมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก เป็นต้น	โครงการ

ลำดับ	ตัวชี้วัด	นคร	เมือง	ตำบล	ขั้นตอนที่ 2	คำอธิบาย	ขั้นตอนที่ 1	คำอธิบาย	หน่วย
286	286. จำนวนครั้งที่ เทศบาลจัดให้มีเวทีประชาชน/เวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งภายในชุมชน/หมู่บ้าน	15	10	5	18.2 จำนวนครั้งที่ เทศบาลจัดให้มีเวทีประชาชน/เวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งภายในชุมชน/หมู่บ้าน	ระบุจำนวนครั้งที่ เทศบาลจัดให้มีเวทีประชาชน/เวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งภายในชุมชน/หมู่บ้าน	ค่าคงที่		ครั้ง
287	287. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เพื่อสำรวจข้อมูลหรือความพึงพอใจของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่จะเป็นเหตุของความขัดแย้ง	2	1	1	18.3 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เพื่อสำรวจข้อมูลหรือความพึงพอใจของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่จะเป็นเหตุของความขัดแย้ง	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เพื่อสำรวจข้อมูลหรือความพึงพอใจของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่จะเป็นเหตุของความขัดแย้ง	ค่าคงที่		โครงการ
288	288. จำนวนเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในชุมชน ซึ่ง เทศบาล ได้ดำเนินการป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งในชุมชนได้สำเร็จ	1	1	1	18.4 จำนวนเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในชุมชน ซึ่ง เทศบาล ได้ดำเนินการป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งในชุมชนได้สำเร็จ	ระบุจำนวนเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในชุมชน ซึ่ง เทศบาล ได้ดำเนินการป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งในชุมชนได้สำเร็จ	ค่าคงที่		เรื่อง
289	289. จำนวนครั้งเมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งในชุมชน และ เทศบาล ได้เข้าไปดำเนินการ(ตามอำนาจหน้าที่ของ เทศบาล)เพื่อแก้ไขหรือสั่งการให้หยุดการกระทำที่เป็นเหตุให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง	1	1	1	18.5 จำนวนครั้งเมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งในชุมชน และ เทศบาล ได้เข้าไปดำเนินการ(ตามอำนาจหน้าที่ของ เทศบาล)เพื่อแก้ไขหรือสั่งการให้หยุดการกระทำที่เป็นเหตุให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง	ระบุจำนวนครั้งเมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งในชุมชน และ เทศบาล ได้เข้าไปดำเนินการ (ตามอำนาจหน้าที่) เพื่อแก้ไขหรือสั่งการให้หยุดการกระทำที่เป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้ง	ค่าคงที่		ครั้ง
290	290. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้ง (ไม่นับรวมศูนย์ยุติธรรมชุมชน)	1	1	1	18.6 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้ง (ไม่นับรวมศูนย์ยุติธรรมชุมชน)	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้ง (ไม่นับรวมศูนย์ยุติธรรมชุมชน)	ค่าคงที่		โครงการ
291	291. ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งที่ เทศบาล เข้าไปดำเนินการป้องกันเหตุความขัดแย้งได้ประสบผลสำเร็จ(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	90	90	80	18.7 จำนวนเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งที่ เทศบาล เข้าไปดำเนินการป้องกันเหตุความขัดแย้งได้ประสบผลสำเร็จ(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งที่ เทศบาล เข้าไปดำเนินการป้องกันเหตุความขัดแย้งได้ประสบผลสำเร็จ	5.6 จำนวนเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งในเขตพื้นที่ของ เทศบาล (ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งในเขตพื้นที่ของ เทศบาล (ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	เรื่อง
292	292. ร้อยละของจำนวนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้วในพื้นที่ซึ่ง เทศบาล ได้ดำเนินการแก้ไขได้เป็นผลสำเร็จ(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	90	90	80	18.8 จำนวนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้วในพื้นที่ซึ่ง เทศบาล ได้ดำเนินการแก้ไขได้เป็นผลสำเร็จ (ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้วในพื้นที่ ซึ่ง เทศบาล ได้ดำเนินการแก้ไขได้เป็นผลสำเร็จ	5.7 จำนวนเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เทศบาล ที่ เทศบาล ได้รับแจ้งเพื่อดำเนินการแก้ไข (ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เทศบาล ที่ เทศบาล ได้รับแจ้งเพื่อดำเนินการแก้ไข	เรื่อง
293	293. เทศบาล ได้จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	1	1	1	18.9 จำนวนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ ที่เทศบาล จัดตั้ง	ค่าคงที่		ศูนย์

ลำดับ	ตัวชี้วัด	นคร	เมือง	ตำบล	ขั้นตอนที่ 2	คำอธิบาย	ขั้นตอนที่ 1	คำอธิบาย	หน่วย
294	294. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาลที่มีพื้นที่ติดต่อกัน จัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน ร่วมกับฝ่ายตำรวจ ฝ่ายปกครอง และ ฝ่ายท้องถิ่น	3	2	2	19.1 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาลที่มีพื้นที่ติดต่อกัน จัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นใน ชุมชน ร่วมกับฝ่ายตำรวจ ฝ่ายปกครอง และ ฝ่าย ท้องถิ่น	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาลที่มีพื้นที่ติดต่อกัน จัดประชุม ปรึกษาหารือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน ร่วมกับ ฝ่ายตำรวจ ฝ่ายปกครอง และ ฝ่ายท้องถิ่น	ค่าคงที่		โครงการ
295	295. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล และ ประชาคมร่วมกันสร้างชุมชน เข้มแข็ง/ประชาคม เข้มแข็ง/คุ้มหมู่บ้านเพื่อดูแลความปลอดภัยในชุมชน หรือ ป้องกันปัญหาอาชญากรรม	5	3	3	19.2 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ร่วมกับชุมชน หรือหมู่บ้าน สร้างความเข้มแข็งให้ ชุมชน/หมู่บ้าน	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ร่วมกับชุมชน หรือหมู่บ้าน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน/หมู่บ้าน	ค่าคงที่		โครงการ
296	296. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาลจัดให้แก่ ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน	1	1	1	19.3 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาลจัด ให้แก่ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่ เกิดขึ้นในชุมชน	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาลจัดให้แก่ประชาชนเพื่อแก้ไข ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน	ค่าคงที่		โครงการ
297	297. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล จัดรณรงค์ ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด หรือลดความเสี่ยง จากปัญหายาเสพติด	2	1	1	19.3 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล จัด รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด หรือลดความเสี่ยงจากปัญหายาเสพติด	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล จัดรณรงค์ป้องกันการแพร่ ระบาดของยาเสพติด หรือลดความเสี่ยง จากปัญหายาเสพติด	ค่าคงที่		โครงการ
298	298. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการ ร่วมกับกรรมการชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือภาค ประชาสังคมในการจัดเวรยามประจำหมู่บ้าน ออกสาย ตรวจ หรือโครงการตาสับปะรด	3	2	2	19.4 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการร่วมกับกรรมการชุมชนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หรือภาคประชาสังคมในการจัดเวรยาม ประจำหมู่บ้าน ออกสายตรวจ หรือโครงการตาสับปะรด	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการร่วมกับกรรมการ ชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือภาค ประชาสังคมในการจัดเวรยามประจำ หมู่บ้าน ออกสายตรวจ หรือโครงการตาสับปะรด	ค่าคงที่		โครงการ
299	299. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ร่วมมือกับ ส่วนราชการใช้มาตรการที่เข้มงวดและจริงจังเพื่อจัดการ กับผู้ค้าหรือผู้เสพยาเสพติดในชุมชน	1	1	1	19.5 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ร่วมมือกับส่วนราชการใช้มาตรการที่เข้มงวดและ จริงจังเพื่อจัดการกับผู้ค้าหรือผู้เสพยาเสพติดใน ชุมชน	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ร่วมมือกับส่วนราชการใช้ มาตรการที่เข้มงวดและจริงจังเพื่อจัดการ กับผู้ค้าหรือผู้เสพยาเสพติดในชุมชน	ค่าคงที่		โครงการ
300	300. ร้อยละของสถิติอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เทศบาล(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	1	1	1	19.6 สถิติอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เทศบาล (ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ระบุปริมาณร้อยละของสถิติอาชญากรรม ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เทศบาล	19.6 สถิติอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เทศบาล(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ระบุปริมาณร้อยละของสถิติอาชญากรรมที่ เกิดขึ้นในพื้นที่ เทศบาล	ครั้ง
301	301. ร้อยละของสถิติอาชญากรรมที่ไม่เกี่ยวกับคดียาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เทศบาล(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	95	95	90	19.7 จำนวนของอาชญากรรมที่ไม่เกี่ยวกับคดียาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เทศบาล(ภารกิจหลักขั้น พัฒนา)	ระบุปริมาณร้อยละของสถิติอาชญากรรม ที่ไม่เกี่ยวกับคดียาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เทศบาล	5.8 จำนวนอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เทศบาล (ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เทศบาล	ครั้ง

ลำดับ	ตัวชี้วัด	นคร	เมือง	ตำบล	ขั้นตอนที่ 2	คำอธิบาย	ขั้นตอนที่ 1	คำอธิบาย	หน่วย
302	302. ร้อยละของพื้นที่ เทศบาล ที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ได้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราหรือเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	75	50	50	19.8 พื้นที่ เทศบาล ที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุขนาดพื้นที่ เทศบาล ที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV	1.48 ขนาดพื้นที่ เทศบาล ทั้งหมด (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุขนาดพื้นที่ เทศบาล ทั้งหมด	ตร.กม.
303	303. ร้อยละของพื้นที่ เทศบาล ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม และมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	90	85	80	19.9 พื้นที่ เทศบาล ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม และมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุขนาดพื้นที่ เทศบาล ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม และมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV	5.10 จำนวนพื้นที่ เทศบาล ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุพื้นที่ เทศบาล ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม หมายถึงพื้นที่ที่หน่วยงานฝ่ายความมั่นคง และรักษาความสงบเรียบร้อยกำหนดให้เป็นพื้นที่ที่อาจเกิดอาชญากรรมได้ง่าย	ตร.กม.
304	304. ร้อยละของพื้นที่ เทศบาล ที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ได้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราหรือเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	70	80	80	19.10 พื้นที่ เทศบาล ที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ได้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราหรือเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุขนาดพื้นที่ เทศบาล ที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ได้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราหรือเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง	19.8 พื้นที่ เทศบาล ที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุขนาดพื้นที่ เทศบาล ที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV	ตร.กม.
305	305. ร้อยละของมูลค่าความเสียหายในทรัพย์สินหรือบ้านเรือนของประชาชนที่ ลดลงจากการรับมือกับภัยสาธารณะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	80	50	60	19.11 ร้อยละของมูลค่าความเสียหายในทรัพย์สินหรือบ้านเรือนของประชาชนที่ ลดลงจากการรับมือกับภัยสาธารณะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เทศบาล (ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	ระบุปริมาณร้อยละของมูลค่าความเสียหายในทรัพย์สินหรือบ้านเรือนของประชาชนที่ลดลงจากการรับมือกับภัยสาธารณะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เทศบาล	ค่าคงที่		ร้อยละ
306	306. ร้อยละของผู้บริโภคที่ประสบปัญหาการถูกละเมิดหรือเอาผิดเอาเปรียบและได้รับการดูแลช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาจาก เทศบาล เทียบกับจำนวนผู้บริโภคที่ถูกละเมิด(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	50	50	40	19.12 จำนวนของผู้บริโภคที่ประสบปัญหาการถูกละเมิดหรือเอาผิดเอาเปรียบและได้รับการดูแลช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาจาก เทศบาล (ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	ระบุปริมาณร้อยละของผู้บริโภคที่ประสบปัญหาการถูกละเมิดหรือเอาผิดเอาเปรียบและได้รับการดูแลช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาจาก เทศบาล	5.11 จำนวนของผู้บริโภคที่ประสบปัญหาการถูกละเมิดหรือเอาผิดเอาเปรียบในเขตพื้นที่ของ เทศบาล (ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนของผู้บริโภคที่ประสบปัญหาการถูกละเมิดหรือเอาผิดเอาเปรียบในเขตพื้นที่ของ เทศบาล	คน
307	307. ร้อยละของจำนวนข้อขัดแย้งที่ได้นำเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหรือกระบวนการยุติธรรมชุมชนที่สามารถยุติปัญหาได้(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	80	70	70	19.13 จำนวนข้อขัดแย้งที่ได้นำเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหรือกระบวนการยุติธรรมชุมชนที่สามารถยุติปัญหาได้(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	ระบุปริมาณร้อยละของจำนวนข้อขัดแย้งที่ได้นำเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย หรือกระบวนการยุติธรรมชุมชนที่สามารถยุติปัญหาได้	5.12 จำนวนข้อขัดแย้งที่ได้นำเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหรือกระบวนการยุติธรรมชุมชน (ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนข้อขัดแย้งที่ได้นำเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหรือกระบวนการยุติธรรมชุมชน	เรื่อง
308	308. ร้อยละของสถิติอาชญากรรมที่ลดลงในพื้นที่ อันเนื่องมาจากการดำเนินการ ของ เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	70	50	50	19.14 ร้อยละของสถิติอาชญากรรมที่ลดลงในพื้นที่ อันเนื่องมาจากการดำเนินการ ของ เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	ระบุปริมาณร้อยละของสถิติอาชญากรรมที่ลดลงในพื้นที่อันเนื่องมาจากการดำเนินการของ เทศบาล	ค่าคงที่		ร้อยละ
309	309. จำนวนกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล	10	5	2	20.1 จำนวนกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล	ระบุจำนวนกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล	ค่าคงที่		กลุ่ม
310	310. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพที่ดำเนินการโดย เทศบาล	8	5	2	20.2 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพที่ดำเนินการโดย เทศบาล	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพที่ดำเนินการโดย เทศบาล	ค่าคงที่		โครงการ

ลำดับ	ตัวชี้วัด	นคร	เมือง	ตำบล	ขั้นตอนที่ 2	คำอธิบาย	ขั้นตอนที่ 1	คำอธิบาย	หน่วย
311	311. จำนวนโครงการอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ดำเนินการโดย เทศบาล	2	2	1	20.3 จำนวนโครงการอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ดำเนินการโดย เทศบาล	ระบุจำนวนโครงการอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ดำเนินการโดย เทศบาล	ค่าคงที่		โครงการ
312	312. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่ส่งเสริมการเกษตร การประมง หรือการปศุสัตว์	1	2	2	20.4 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่ส่งเสริมการเกษตร การประมง หรือการปศุสัตว์	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่ส่งเสริมการเกษตร การประมง หรือการปศุสัตว์	ค่าคงที่		โครงการ
313	313. ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกปฏิบัติและการฝึกอบรมจากศูนย์เรียนรู้ หรือ เทศบาล เมื่อเทียบกับเกษตรกรทั้งหมดในพื้นที่	25	40	40	20.5 จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการฝึกปฏิบัติและการฝึกอบรมจากศูนย์เรียนรู้ หรือ เทศบาล	ระบุจำนวนเกษตรกรที่ผ่านการฝึกปฏิบัติและการฝึกอบรมจากศูนย์เรียนรู้ หรือ เทศบาล	6.9 จำนวนเกษตรกรทั้งหมดในทั้งหมด เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนเกษตรกรทั้งหมดในทั้งหมด เทศบาล	คน
314	314. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการข้อมูลคำปรึกษาจาก ศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร หรือศูนย์การเรียนรู้ทางด้านเกษตรที่สนับสนุนโดย เทศบาล	50	100	300	20.6 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการข้อมูล คำปรึกษาจากศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร หรือศูนย์การเรียนรู้ทางด้านเกษตรที่สนับสนุนโดย เทศบาล	ระบุจำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการข้อมูล คำปรึกษาจากศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร หรือศูนย์การเรียนรู้ทางด้านเกษตรที่สนับสนุนโดย เทศบาล	ค่าคงที่		คน
315	315. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการสำรวจและช่วยเหลือการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดย เทศบาล	1	1	1	20.7 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการสำรวจและช่วยเหลือการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดย เทศบาล	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการสำรวจและช่วยเหลือการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดย เทศบาล	ค่าคงที่		โครงการ
316	316. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับกลุ่มเกษตรกร	1	1	1	20.8 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับกลุ่มเกษตรกร	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับกลุ่มเกษตรกร	ค่าคงที่		โครงการ
317	317. จำนวนโครงการของ เทศบาล ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรกรอินทรีย์	1	1	1	20.9 จำนวนโครงการของ เทศบาล ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรกรอินทรีย์	ระบุจำนวนโครงการของ เทศบาล ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรกรอินทรีย์	ค่าคงที่		โครงการ
318	318. ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการของ เทศบาล ที่ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรกรอินทรีย์ ต่อเกษตรกรทั้งหมด	20	30	20	20.10 จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการของ เทศบาล ที่ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรกรอินทรีย์	ระบุจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการของ เทศบาล ที่ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรกรอินทรีย์	6.9 จำนวนเกษตรกรทั้งหมดในทั้งหมด เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนเกษตรกรทั้งหมดในทั้งหมด เทศบาล	คน
319	319. จำนวนโครงการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การเกษตรหรือที่ดินทำกินโดย เทศบาล	1	1	1	20.11 จำนวนโครงการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การเกษตรหรือที่ดินทำกินโดย เทศบาล	ระบุจำนวนโครงการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การเกษตรหรือที่ดินทำกินโดย เทศบาล	ค่าคงที่		โครงการ

ลำดับ	ตัวชี้วัด	นคร	เมือง	ตำบล	ขั้นตอนที่ 2	คำอธิบาย	ขั้นตอนที่ 1	คำอธิบาย	หน่วย
320	ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูต่อพื้นที่เสื่อมโทรมทั้งหมด	5	5	10	20.12 จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการฟื้นฟูหรือปรับสภาพให้ปกติ	ระบุจำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการฟื้นฟูหรือปรับสภาพให้ปกติ	6.4 จำนวนพื้นที่เสื่อมโทรมทั้งหมด	ระบุจำนวนพื้นที่เสื่อมโทรมทั้งหมด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยพื้นที่เสื่อมโทรมหมายถึงบริเวณพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพในการนำมาใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิดผลผลิต เช่น พื้นที่ดินเสื่อมโทรม	ไร่
321	321. จำนวนตลาด/ตลาดสดที่ดำเนินการโดย เทศบาล	3	2	1	20.13 จำนวนตลาด/ตลาดสดที่ดำเนินการโดย เทศบาล	ระบุจำนวนตลาด/ตลาดสดที่ดำเนินการโดย เทศบาล	ค่าคงที่		โครงการ/ กิจกรรม
322	322. จำนวนกิจการโรงรับจำนำ/สถานธนาบาลของ เทศบาล	1	1	1	20.14 จำนวนกิจการโรงรับจำนำ/สถานธนาบาลของ เทศบาล	ระบุจำนวนกิจการโรงรับจำนำ/สถานธนาบาลของ เทศบาล	ค่าคงที่		โครงการ/ กิจกรรม
323	323. จำนวนตลาด/ตลาดสดที่ดำเนินการโดย เทศบาล	1	1	1	20.15 จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของ เทศบาล	ระบุจำนวนโรงฆ่าสัตว์ของ เทศบาล	ค่าคงที่		แห่ง
324	324. จำนวนศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรหรือศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรที่สนับสนุนโดย เทศบาล	1	1	1	20.16 จำนวนศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรหรือศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรที่สนับสนุนโดย เทศบาล	ระบุจำนวนศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรหรือศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรที่สนับสนุนโดย เทศบาล	ค่าคงที่		แห่ง
325	325. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เพื่อกระตุ้นหรือส่งเสริมการท่องเที่ยว	4	2	1	20.17 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เพื่อกระตุ้นหรือส่งเสริมการท่องเที่ยว	ระบุจำนวนโครงการของ เทศบาล ส่งเสริมการทำเกษตรแบบพอเพียง หรือทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรอินทรีย์	ค่าคงที่		โครงการ
326	326. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา-ทะนุบำรุงในพื้นที่จาก เทศบาล หรือมีการปรับปรุงเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ป้ายบอกทาง ป้ายให้ข้อมูลการท่องเที่ยว ไฟส่องสว่าง ห้องน้ำ หรือทางเดิน เป็นต้น	3	2	2	20.18 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา-ทะนุบำรุงในพื้นที่จาก เทศบาล หรือมีการปรับปรุงเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง	ระบุจำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา-ทะนุบำรุงในพื้นที่จาก เทศบาล หรือมีการปรับปรุงเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง	ค่าคงที่		แห่ง
327	327. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับพัฒนาหรือฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว	1	1	1	20.19 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับพัฒนาหรือฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาลเกี่ยวกับพัฒนาหรือฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว	ค่าคงที่		โครงการ/ กิจกรรม
328	328. ร้อยละของจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยต่อจำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล(ภารกิจหลักชั้นพัฒนา)	20	20	30	20.20 จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย(ภารกิจหลักชั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล ที่มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ย	6.5 จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล (ภารกิจหลักชั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือในด้านต่างๆ	กลุ่ม

ลำดับ	ตัวชี้วัด	นคร	เมือง	ตำบล	ขั้นตอนที่ 2	คำอธิบาย	ขั้นตอนที่ 1	คำอธิบาย	หน่วย
338	338. อัตราการมีงานทำของประชากรวัยแรงงานในพื้นที่ (ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	97	97	97	20.30 จำนวนประชากรวัยแรงงานในเขตพื้นที่ เทศบาล ที่มีงานทำ(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนประชากรวัยแรงงานในเขตพื้นที่ เทศบาล ที่มีงานทำ	6.3 จำนวนของประชากรวัยแรงงานในพื้นที่ เทศบาล (ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนของประชากรวัยแรงงานทั้งหมดที่อยู่ในเขตพื้นที่ของ เทศบาล	ร้อยละ
339	339. อัตราการมีงานทำตามฤดูกาลของเกษตรกรในพื้นที่ (ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	95	95	90	20.31 อัตราการมีงานทำตามฤดูกาลของเกษตรกรในพื้นที่(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ระบุอัตราการมีงานทำตามฤดูกาลของเกษตรกรในพื้นที่	ค่าคงที่		ร้อยละ
340	340. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการให้คำปรึกษาการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร หรือ กลุ่มต่างๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพหรือการสร้างงาน(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	1	2	3	20.32 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการให้คำปรึกษาการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มต่างๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพหรือการสร้างงาน(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการให้คำปรึกษาการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มต่างๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพหรือการสร้างงาน (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ค่าคงที่		โครงการ
341	341. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับการพัฒนาดิน หมอดิน การวิเคราะห์สภาพดิน หรือการฟื้นฟูคุณภาพดิน เป็นต้น(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	1	1	1	20.33 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับการพัฒนาดิน หมอดิน การวิเคราะห์สภาพดิน หรือการฟื้นฟูคุณภาพดิน เป็นต้น (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับการพัฒนาดิน หมอดิน การวิเคราะห์สภาพดิน หรือการฟื้นฟูคุณภาพดิน เป็นต้น(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ค่าคงที่		โครงการ
342	342. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เพื่อส่งเสริมการเกษตรที่ได้มาตรฐานสากล การเกษตรแนวใหม่ หรือเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	1	1	1	20.34 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เพื่อส่งเสริมการเกษตรที่ได้มาตรฐานสากล การเกษตรแนวใหม่ หรือเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เพื่อส่งเสริมการเกษตรที่ได้มาตรฐานสากล การเกษตรแนวใหม่ หรือเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ค่าคงที่		โครงการ
343	343. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการประกัน หรือพุงราคาผลผลิตทางการเกษตร หรือการประกันรายได้ของกลุ่มเกษตรกร(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	1	1	1	20.35 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันหรือพุงราคาผลผลิตทางการเกษตร หรือการประกันรายได้ของกลุ่มเกษตรกร(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันหรือพุงราคาผลผลิตทางการเกษตร หรือการประกันรายได้ของกลุ่มเกษตรกร(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ค่าคงที่		โครงการ
344	344. จำนวนแผนพัฒนาด้านการเกษตรระดับตำบล/ชุมชน (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	2	1	1	20.36 จำนวนแผนพัฒนาด้านการเกษตรระดับตำบล/ชุมชน(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนแผนพัฒนาด้านการเกษตรระดับตำบล/ชุมชน(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ค่าคงที่		แผน
345	345. จำนวนข้อมูลพื้นฐาน (ฐานข้อมูล) ด้านการเกษตรระดับตำบลที่ เทศบาล จัดทำขึ้นหรือข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรยั่งยืน(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	1	1	1	20.37 จำนวนข้อมูลพื้นฐาน (ฐานข้อมูล) ด้านการเกษตรระดับตำบลที่ เทศบาล จัดทำขึ้นหรือข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรยั่งยืน(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนข้อมูลพื้นฐาน (ฐานข้อมูล) ด้านการเกษตรระดับตำบลที่ เทศบาล จัดทำขึ้นหรือข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรยั่งยืน(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ค่าคงที่		ข้อมูล

ลำดับ	ตัวชี้วัด	นคร	เมือง	ตำบล	ขั้นตอนที่ 2	คำอธิบาย	ขั้นตอนที่ 1	คำอธิบาย	หน่วย
346	346. จำนวนศูนย์แสดงสินค้าชุมชน ศูนย์ OTOP สินค้าหัตถกรรม หรือศูนย์จำหน่ายสินค้าของ เทศบาล ที่เปิดให้บริการตามปกติ(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	1	1	1	20.38 จำนวนศูนย์แสดงสินค้าชุมชน ศูนย์ OTOP สินค้าหัตถกรรม หรือศูนย์จำหน่ายสินค้าของ เทศบาล ที่เปิดให้บริการตามปกติ(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนศูนย์แสดงสินค้าชุมชน ศูนย์ OTOP สินค้าหัตถกรรม หรือศูนย์จำหน่ายสินค้าของ เทศบาล ที่เปิดให้บริการตามปกติ	ค่าคงที่		แห่ง
347	347. จำนวนศูนย์ข้อมูลส่งเสริมการลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ เทศบาล (ไม่นับรวมศูนย์ OTOP หรือศูนย์แสดงสินค้า) ที่เปิดให้บริการตามปกติ(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	1	1	1	20.39 จำนวนศูนย์ข้อมูลส่งเสริมการลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ เทศบาล (ไม่นับรวมศูนย์ OTOP หรือศูนย์แสดงสินค้า) ที่เปิดให้บริการตามปกติ(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนศูนย์ข้อมูลส่งเสริมการลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ เทศบาล (ไม่นับรวมศูนย์ OTOPหรือศูนย์แสดงสินค้า) ที่เปิดให้บริการตามปกติ	ค่าคงที่		แห่ง
348	348. จำนวนตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรม ตลาดน้ำ หรือตลาดเก่า Homestay ฯลฯ ที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือพัฒนาขึ้นโดย เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	2	2	1	20.40 จำนวนตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรม ตลาดน้ำ หรือตลาดเก่า Homestay ฯลฯ ที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือพัฒนาขึ้นโดย เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรม ตลาดน้ำ หรือตลาดเก่า Homestay ฯลฯ ที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือพัฒนาขึ้นโดย เทศบาล	ค่าคงที่		แห่ง
349	349. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการตลาด-จัดหาวัตถุดิบ-การวิจัยและพัฒนา-การบรรจุภัณฑ์ สินค้าการเกษตร สินค้าชุมชน หรือสินค้า OTOP เพื่อเติมเต็มห่วงโซ่การผลิตและขายสินค้าชุมชนให้ครบวงจร (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	1	1	1	20.41 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการตลาด-จัดหาวัตถุดิบ-การวิจัยและพัฒนา-การบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตร สินค้าชุมชน หรือสินค้า OTOP เพื่อเติมเต็มห่วงโซ่การผลิตและขายสินค้าชุมชนให้ครบวงจร(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการตลาด-จัดหาวัตถุดิบ-การวิจัยและพัฒนา-การบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตร สินค้าชุมชน หรือสินค้า OTOP เพื่อเติมเต็มห่วงโซ่การผลิตและขายสินค้าชุมชนให้ครบวงจร(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ค่าคงที่		โครงการ
350	350. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับการพัฒนาข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การค้า การจ้างงาน รายได้ อาชีพ การท่องเที่ยว หรือการลงทุนในพื้นที่ (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	1	1	1	20.42 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับการพัฒนาข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การค้า การจ้างงาน รายได้ อาชีพ การท่องเที่ยว หรือการลงทุนในพื้นที่(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับการพัฒนาข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การค้า การจ้างงาน รายได้ อาชีพ การท่องเที่ยว หรือการลงทุนในพื้นที่	ค่าคงที่		โครงการ
351	351. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการให้คำปรึกษาหรือแนะนำเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ หรือการลงทุนในพื้นที่(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	1	1	1	20.43 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการให้คำปรึกษาหรือแนะนำเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ หรือการลงทุนในพื้นที่(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการให้คำปรึกษาหรือแนะนำเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ หรือการลงทุนในพื้นที่	ค่าคงที่		โครงการ
352	352. จำนวนโครงการหรือกิจกรรม Road Show ของ เทศบาล ที่ดำเนินการนอกพื้นที่เพื่อส่งเสริมการลงทุน หรือการท่องเที่ยวภายในชุมชน(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	1	1	1	20.45 จำนวนโครงการหรือกิจกรรม Road Show ของ เทศบาล ที่ดำเนินการนอกพื้นที่เพื่อส่งเสริมการลงทุนหรือการท่องเที่ยวภายในชุมชน(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรม Road Show ของ เทศบาล ที่ดำเนินการนอกพื้นที่เพื่อส่งเสริมการลงทุนหรือการท่องเที่ยวภายในชุมชน	ค่าคงที่		โครงการ

ลำดับ	ตัวชี้วัด	นคร	เมือง	ตำบล	ขั้นตอนที่ 2	คำอธิบาย	ขั้นตอนที่ 1	คำอธิบาย	หน่วย
362	ร้อยละของจำนวนแปลงเกษตร/ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP/GMP/HACCP เป็นต้น(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	5	10	15	20.55 จำนวนแปลงเกษตร/ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP/GMP/HACCP เป็นต้น (ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนแปลงเกษตร/ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP/GMP/HACCP เป็นต้น	6.8 จำนวนแปลงเกษตร/ฟาร์มทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ของ เทศบาล (ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนแปลงเกษตร/ฟาร์มทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ของ เทศบาล	แปลง
363	ร้อยละของจำนวนกลุ่มอาชีพ หรือวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาลสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนและมีรายได้ต่อเนื่อง(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	50	50	50	20.56 จำนวนกลุ่มอาชีพ หรือวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล ที่สามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนและมีรายได้ต่อเนื่อง (ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนกลุ่มอาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล สามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน และมีรายได้ต่อเนื่อง	20.1 จำนวนกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล	ระบุจำนวนกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล	
364	ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ได้อย่างยั่งยืน(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	80	80	70	20.57 จำนวนเกษตรกรที่สามารถประกอบอาชีพ และมีรายได้ได้อย่างยั่งยืน(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนของเกษตรกรในพื้นที่ เทศบาล ที่สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ได้อย่างยั่งยืน	6.9 จำนวนเกษตรกรทั้งหมดในทั้งหมด เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนเกษตรกรทั้งหมดในทั้งหมด เทศบาล	คน
365	ร้อยละของเกษตรกรที่ย้ายถิ่นแบบถาวรของแรงงานภาคการเกษตร(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	1	3	5	20.58 จำนวนเกษตรกรที่ย้ายถิ่นแบบถาวร(เพื่อประกอบอาชีพอื่นนอกพื้นที่)(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	ระบุปริมาณร้อยละของเกษตรกรที่ย้ายถิ่นแบบถาวรของแรงงานภาคการเกษตรสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ได้อย่างยั่งยืน	ค่าคงที่		คน
366	ร้อยละของปริมาณขยะชุมชนที่จัดเก็บโดย เทศบาล	95	95	90	21.1 ปริมาณขยะชุมชนที่ เทศบาล ดำเนินการจัดเก็บ	ระบุปริมาณขยะชุมชนที่ เทศบาล ดำเนินการจัดเก็บ	7.1 ปริมาณขยะชุมชนที่เกิดขึ้น	ระบุปริมาณขยะชุมชนที่เกิดขึ้น	ตัน/วัน
367	ร้อยละของปริมาณขยะชุมชนที่กำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ	100	100	95	21.2 ปริมาณขยะชุมชนที่กำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ	ระบุปริมาณขยะชุมชนที่กำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ	7.1 ปริมาณขยะชุมชนที่เกิดขึ้น	ระบุปริมาณขยะชุมชนที่เกิดขึ้น	ตัน/วัน
368	ร้อยละของปริมาณขยะติดเชื้อที่จัดเก็บโดย เทศบาล	95	95	90	21.3 ปริมาณขยะติดเชื้อที่ เทศบาล ดำเนินการจัดเก็บ	ระบุปริมาณขยะติดเชื้อที่ เทศบาล ดำเนินการจัดเก็บ	7.2 ปริมาณขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้น	ระบุปริมาณขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้น	ตัน/วัน
369	ร้อยละของปริมาณขยะติดเชื้อที่กำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ	100	100	90	21.4 ปริมาณขยะติดเชื้อที่กำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ	ระบุปริมาณขยะติดเชื้อที่กำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ	7.2 ปริมาณขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้น	ระบุปริมาณขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้น	ตัน/วัน
370	จำนวนโครงการหรือแผนงานของ เทศบาลในการจัดการขยะตกค้างในชุมชน	1	1	1	21.5 จำนวนโครงการหรือแผนงานของ เทศบาล ในการจัดการขยะตกค้างในชุมชน	ระบุจำนวนโครงการหรือแผนงานของ เทศบาลในการจัดการขยะตกค้างในชุมชน	ค่าคงที่		โครงการ
371	จำนวนครั้งในการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเขตเทศบาล	12	12	6	21.6 จำนวนครั้งในการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเขต เทศบาล	ระบุจำนวนครั้งในการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเขต เทศบาล	ค่าคงที่		ครั้ง/ปี
372	จำนวนครั้งในการตรวจวัดคุณภาพน้ำในลำน้ำสาธารณะและชายฝั่ง	12	12	6	21.7 จำนวนครั้งในการตรวจวัดคุณภาพน้ำในลำน้ำสาธารณะและชายฝั่ง	ระบุจำนวนครั้งในการตรวจวัดคุณภาพน้ำในลำน้ำสาธารณะและชายฝั่ง	ค่าคงที่		ครั้ง/ปี
373	จำนวนโครงการของ เทศบาล ในการอบรมหรือรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า การเผาในที่โล่ง ภัยจากไฟฟ้า การป้องกันไฟฟ้า และภัยจากการเผาในที่โล่ง	1	1	1	21.8 จำนวนโครงการของ เทศบาล ในการอบรมหรือรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า การเผาในที่โล่ง ภัยจากไฟฟ้า การป้องกันไฟฟ้า และภัยจากการเผาในที่โล่ง	ระบุจำนวนโครงการของ เทศบาล ในการอบรมหรือรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า การเผาในที่โล่ง ภัยจากไฟฟ้า การป้องกันไฟฟ้า และภัยจากการเผาในที่โล่ง	ค่าคงที่		โครงการ

ลำดับ	ตัวชี้วัด	นคร	เมือง	ตำบล	ขั้นตอนที่ 2	คำอธิบาย	ขั้นตอนที่ 1	คำอธิบาย	หน่วย
374	ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการอบรมหรือรณรงค์ จาก เทศบาล เรื่องไฟฟ้า การเผาในที่โล่ง ภัยจากไฟฟ้า การป้องกันไฟฟ้า และภัยจากการเผา-ในที่โล่ง	40	40	50	21.9 จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการอบรมหรือรณรงค์จาก เทศบาล เรื่องไฟฟ้า การเผาในที่โล่ง ภัยจากไฟฟ้า การป้องกันไฟฟ้า และภัยจากการเผา-ในที่โล่ง	ระบุจำนวนครัวเรือนที่ได้รับการอบรมหรือรณรงค์จาก เทศบาล เรื่องไฟฟ้า การเผาในที่โล่ง ภัยจากไฟฟ้า การป้องกันไฟฟ้า และภัยจากการเผา-ในที่โล่ง	7.3 จำนวนครัวเรือนทั้งหมดในพื้นที่ของ เทศบาล	ระบุจำนวนครัวเรือนทั้งหมดในพื้นที่ของ เทศบาล ตามสำมะโนประชากร	ครัวเรือน
375	375. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ปัญหา ไฟฟ้า หรือในการป้องกันหรือแก้ไขการเผาในที่โล่ง	1	1	1	21.10 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาไฟฟ้า หรือการเผา-ในที่โล่ง	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา ไฟฟ้า หรือการเผา-ในที่โล่ง	ค่าคงที่		โครงการ
376	376. จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการประสานความร่วมมือ อย่างต่อเนื่องจาก เทศบาล เพื่อเป็นเครือข่ายในการ จัดการไฟฟ้าหรือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้า	5	5	5	21.11 จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการประสานความ ร่วมมืออย่างต่อเนื่องจาก เทศบาล เพื่อเป็น เครือข่ายในการจัดการไฟฟ้าหรือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้า	ระบุจำนวนครัวเรือนที่ได้รับการประสาน ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องจาก เทศบาล เพื่อเป็นเครือข่ายในการจัดการไฟฟ้าหรือ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้า	ค่าคงที่		ครัวเรือน
377	377.จำนวนกิจกรรมหรือโครงการของ เทศบาล ในการ อนุรักษ์ดูแลรักษาป่า แหล่งน้ำธรรมชาติ ลำน้ำสาธารณะ และทรัพยากรชายฝั่ง หรือการจัดการเกี่ยวกับปัญหา วัชพืช ผักตบชวา ปัญหาน้ำเน่าเสีย และการขุดลอกคู คลอง ฯลฯ	3	2	2	21.12 จำนวนกิจกรรมหรือโครงการของ เทศบาล ในการอนุรักษ์ดูแลรักษาป่า แหล่งน้ำธรรมชาติ ลำน้ำสาธารณะ และทรัพยากรชายฝั่ง หรือการ จัดการเกี่ยวกับปัญหาวัชพืช ผักตบชวา ปัญหาน้ำ เน่าเสีย และการขุดลอกคูคลอง ฯลฯ	ระบุจำนวนกิจกรรมหรือโครงการของ เทศบาล ในการอนุรักษ์ดูแลรักษาป่า แหล่งน้ำธรรมชาติ ลำน้ำสาธารณะ และ ทรัพยากรชายฝั่ง หรือการจัดการ เกี่ยวกับปัญหาวัชพืช ผักตบชวา ปัญหา น้ำเน่าเสีย และการขุดลอกคูคลอง ฯลฯ	ค่าคงที่		โครงการ
378	378. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการ รณรงค์ป้องกันหรือแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือปัญหา ดื่มเหล้า	1	1	1	21.13 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการรณรงค์ป้องกันหรือแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือปัญหาดื่มเหล้า	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการรณรงค์ป้องกันหรือแก้ไข ปัญหายาเสพติดหรือปัญหาดื่มเหล้า	ค่าคงที่		โครงการ
379	379. ร้อยละของจำนวนครั้งที่เทศบาลดำเนินการเพื่อแก้ไข ปัญหาหรือประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ตามที่ เทศบาล ได้รับการร้องเรียน	90	90	85	21.14 จำนวนครั้งที่ เทศบาล ดำเนินการแก้ไข ปัญหาหรือประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้าน สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตามที่ เทศบาล ได้รับการ ร้องเรียน	ระบุจำนวนครั้งที่ เทศบาล ดำเนินการ แก้ไขปัญหาหรือประสานงานเพื่อแก้ไข ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตามที่ เทศบาล ได้รับการร้องเรียน	7.3 จำนวนครั้งที่มีการร้องเรียนปัญหา สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เทศบาล	ระบุจำนวนครั้งที่มีการร้องเรียนปัญหา สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เทศบาล	ครั้ง
380	380. จำนวนแหล่งขยะตกค้าง พื้นที่ที่จัดเก็บขยะไม่ หมด หรือบริเวณที่ถูกลักลอบนำขยะไปทิ้ง(ภารกิจหลัก ชั้นพัฒนา)	1	1	1	21.15 จำนวนแหล่งขยะตกค้าง พื้นที่ที่จัดเก็บ ขยะไม่หมด หรือบริเวณที่ถูกลักลอบนำขยะไปทิ้ง (ภารกิจหลักชั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนของแหล่งน้ำในชุมชนที่มี คุณภาพน้ำได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน	21.15 จำนวนแหล่งขยะตกค้าง พื้นที่ที่ จัดเก็บขยะไม่หมด หรือบริเวณที่ถูกลักลอบ นำขยะไปทิ้ง (ภารกิจหลักชั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนของแหล่งน้ำในชุมชนที่มีคุณภาพ น้ำได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน	แห่ง
381	381. ปริมาณขยะตกค้างในชุมชน(ภารกิจหลักชั้นพัฒนา)	1	1	1	21.16 ปริมาณขยะตกค้างในชุมชน(ภารกิจหลัก ชั้นพัฒนา)	ระบุปริมาณขยะตกค้างในชุมชน	21.16 ปริมาณขยะตกค้างในชุมชน(ภารกิจ หลักชั้นพัฒนา)	ระบุปริมาณขยะตกค้างในชุมชน	ตัน/วัน

ลำดับ	ตัวชี้วัด	นคร	เมือง	ตำบล	ขั้นตอนที่ 2	คำอธิบาย	ขั้นตอนที่ 1	คำอธิบาย	หน่วย
382	ร้อยละของปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ เมื่อเทียบกับขยะชุมชน(ต้นต่อวัน)(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	95	95	90	21.17 ปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ต่อวัน(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ระบุปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ต่อวัน	7.1 ปริมาณขยะชุมชนที่เกิดขึ้น	ระบุปริมาณขยะชุมชนที่เกิดขึ้น	ตัน/วัน
383	ร้อยละของแหล่งน้ำในชุมชนที่มีคุณภาพน้ำได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	85	85	80	21.18 แหล่งน้ำในชุมชนที่มีคุณภาพน้ำได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนของแหล่งน้ำในชุมชนที่มีคุณภาพน้ำได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน	7.4 จำนวนของแหล่งน้ำในชุมชนในเขตพื้นที่ของ เทศบาล (ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนของแหล่งน้ำในชุมชนในเขตพื้นที่ของ เทศบาล	แหล่ง
384	ร้อยละของพื้นที่ เทศบาล ที่มีคุณภาพอากาศไม่เกินค่ามาตรฐานตลอดทั้งปี(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	90	90	80	21.19 พื้นที่ เทศบาล ที่มีคุณภาพอากาศไม่เกินค่ามาตรฐานตลอดทั้งปี(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ระบุขนาดของพื้นที่ของ เทศบาล ที่มีคุณภาพอากาศไม่เกินค่ามาตรฐานตลอดทั้งปี	1.48 ขนาดพื้นที่ เทศบาล ทั้งหมด (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุขนาดพื้นที่ เทศบาล ทั้งหมด	ตร.กม.
385	ร้อยละของพื้นที่ที่ประสบปัญหาชายฝั่งกัดเซาะหรือตลิ่งพัง ได้รับการแก้ไขป้องกันหรือเยียวยาจาก เทศบาล (ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	90	90	85	21.20 ขนาดของพื้นที่ที่ประสบปัญหาชายฝั่งกัดเซาะหรือตลิ่งพัง ได้รับการแก้ไขป้องกันหรือเยียวยาจาก เทศบาล(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนพื้นที่ที่ประสบปัญหาชายฝั่งกัดเซาะหรือตลิ่งพัง และได้รับการแก้ไขป้องกันหรือเยียวยาจาก เทศบาล	7.5 จำนวนพื้นที่ที่ประสบปัญหาชายฝั่งกัดเซาะหรือตลิ่งพัง ในเขตพื้นที่ของ เทศบาล (ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนพื้นที่ที่ประสบปัญหาชายฝั่งกัดเซาะหรือตลิ่งพัง ในเขตพื้นที่ของ เทศบาล	ตร.ม.
386	ร้อยละของจำนวนไฟฟ้าและการเผาในที่โล่งที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	5	5	5	21.21 ร้อยละของจำนวนไฟฟ้าและการเผาในที่โล่งที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว	ระบุปริมาณร้อยละของจำนวนไฟฟ้าและการเผาในที่โล่งที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว	ค่าคงที่		ร้อยละ
387	ร้อยละของขนาดของพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	5	5	5	21.22 ร้อยละของขนาดของพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ปริมาณร้อยละของขนาดของพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว (ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ค่าคงที่		ร้อยละ
388	ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับ เทศบาล เพื่อเป็นเครือข่ายจัดการไฟฟ้าหรือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้า(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	10	20	30	21.23 ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับ เทศบาล เพื่อเป็นเครือข่ายจัดการไฟฟ้าหรือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้า(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ปริมาณร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับ เทศบาล เพื่อเป็นเครือข่ายจัดการไฟฟ้าหรือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้า(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ค่าคงที่		ร้อยละ
389	จำนวนกิจกรรมหรือโครงการของ เทศบาล ในการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติก นำขยะกลับมาใช้ใหม่ หรือลดการทิ้งขยะไม่ถูกที่(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	3	3	2	21.24 จำนวนกิจกรรมหรือโครงการของ เทศบาล ในการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติก นำขยะกลับมาใช้ใหม่ หรือลดการทิ้งขยะไม่ถูกที่ (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนกิจกรรมหรือโครงการของ เทศบาล ในการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติก นำขยะกลับมาใช้ใหม่ หรือลดการทิ้งขยะไม่ถูกที่	ค่าคงที่		โครงการ
390	จำนวนโครงการหรือกิจกรรมปลูกป่าหรือเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต เทศบาล และมีการดูแลรักษาป่าอย่างต่อเนื่อง (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	1	1	1	21.25 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมปลูกป่าหรือเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต เทศบาล และมีการดูแลรักษาป่าอย่างต่อเนื่อง(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมปลูกป่าหรือเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต เทศบาล และมีการดูแลรักษาป่าอย่างต่อเนื่อง	ค่าคงที่		โครงการ

ลำดับ	ตัวชี้วัด	นคร	เมือง	ตำบล	ขั้นตอนที่ 2	คำอธิบาย	ขั้นตอนที่ 1	คำอธิบาย	หน่วย
391	391. จำนวนโครงการที่การสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครหรือการสร้างเครือข่ายเพื่อพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการไฟฟ้าในพื้นที่(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	1	1	1	21.26 จำนวนโครงการที่การสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครหรือการสร้างเครือข่ายเพื่อพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการไฟฟ้าในพื้นที่(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนโครงการที่การสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครหรือการสร้างเครือข่ายเพื่อพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการไฟฟ้าในพื้นที่	ค่าคงที่		โครงการ
392	392. จำนวนป้ายสาธารณะของ เทศบาล ที่แจ้งรายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตลอดทั้งปี(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	1	1	1	21.27 จำนวนป้ายสาธารณะของ เทศบาล ที่แจ้งรายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตลอดทั้งปี (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนป้ายสาธารณะของ เทศบาล ที่แจ้งรายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตลอดทั้งปี	ค่าคงที่		ป้าย
393	393. ร้อยละของการจัดเก็บขยะอุปกรณ้อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สารเคมีอันตราย และขยะอันตราย ที่ดำเนินการโดย เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	70	60	50	21.28 ปริมาณการจัดเก็บขยะอุปกรณ้อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สารเคมีอันตราย และขยะอันตรายที่ดำเนินการโดย เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุปริมาณการจัดเก็บขยะอุปกรณ้อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สารเคมีอันตราย และขยะอันตรายที่ดำเนินการโดย เทศบาล	7.6 ปริมาณขยะอุปกรณ้อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สารเคมีอันตราย และขยะอันตรายในพื้นที่ เทศบาล (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ขยะอันตราย หมายถึง ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะคอมพิวเตอร์ และสารเคมีอันตราย (ภารกิจเสริม)	ตัน/วัน
394	394. จำนวนครั้งในการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินที่ดำเนินการโดย เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	2	2	2	21.29 จำนวนครั้งในการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินที่ดำเนินการโดย เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนครั้งในการตรวจวัดสารเคมีตกค้างในดินที่ดำเนินการโดย เทศบาล	ค่าคงที่		ครั้ง
395	395. จำนวนครั้งในการตรวจวัดเสียงที่ดำเนินการโดย เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	12	12	12	21.30 จำนวนครั้งในการตรวจวัดเสียงที่ดำเนินการโดย เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนครั้งในการตรวจวัดเสียงที่ดำเนินการโดย เทศบาล	ค่าคงที่		ครั้ง
396	396. จำนวนครั้งในการตรวจวัดสารเคมีตกค้างในดินที่ดำเนินการโดย เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	2	2	1	21.31 จำนวนครั้งในการตรวจวัดสารเคมีตกค้างในดินที่ดำเนินการโดย เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนครั้งในการตรวจวัดสารเคมีตกค้างในดินที่ดำเนินการโดย เทศบาล	ค่าคงที่		ครั้ง
397	397. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาลในการรณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือก(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	1	1	1	21.32 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการรณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือก(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการรณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือก	ค่าคงที่		โครงการ
398	398. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการรณรงค์ส่งเสริมการลดใช้สารเคมีในการเกษตร(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	1	1	1	21.33 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการรณรงค์ส่งเสริมการลดใช้สารเคมีในการเกษตร(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการรณรงค์ส่งเสริมการลดใช้สารเคมีในการเกษตร	ค่าคงที่		โครงการ
399	399. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล .ดำเนินการให้ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้แก่กลุ่มแรงงานต่างด้าว หรือแรงงานต่างถิ่น(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	1	1	1	21.34 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล .ดำเนินการให้ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้แก่กลุ่มแรงงานต่างด้าว หรือแรงงานต่างถิ่น(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)		ค่าคงที่		

ลำดับ	ตัวชี้วัด	นคร	เมือง	ตำบล	ขั้นตอนที่ 2	คำอธิบาย	ขั้นตอนที่ 1	คำอธิบาย	หน่วย
400	400. จำนวนระบบข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เทศบาล ใช้ในการวางแผนและดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	1	1	1	21.35 จำนวนระบบข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เทศบาล ใช้ในการวางแผนและดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนระบบข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เทศบาลใช้ในการวางแผนและดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	ค่าคงที่		ระบบ
401	401. ร้อยละของขยะชุมชนที่มีการคัดแยก หรือนำกลับไปใช้ใหม่เมื่อเทียบกับปริมาณขยะทั้งหมดต่อวัน(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	25	25	20	21.36 ร้อยละของขยะชุมชนที่มีการคัดแยก หรือนำกลับไปใช้ใหม่เมื่อเทียบกับปริมาณขยะทั้งหมดต่อวัน(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	ปริมาณร้อยละของขยะชุมชนที่มีการคัดแยก หรือนำกลับไปใช้ใหม่เมื่อเทียบกับปริมาณขยะทั้งหมดต่อวัน	7.1 ปริมาณขยะชุมชนที่เกิดขึ้น	ระบุปริมาณขยะชุมชนที่เกิดขึ้น	ร้อยละ
402	402. ร้อยละของพื้นที่ป่าที่เพิ่มขึ้นจากโครงการหรือกิจกรรมปลูกต้นไม้ของ เทศบาลซึ่งมีการดูแลรักษาให้ต้นไม้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และเติบโตอย่างต่อเนื่อง (ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	5	5	7	21.37 ร้อยละของพื้นที่ป่าที่เพิ่มขึ้นจากโครงการหรือกิจกรรมปลูกต้นไม้ของ เทศบาลซึ่งมีการดูแลรักษาให้ต้นไม้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และเติบโตอย่างต่อเนื่อง(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	ปริมาณร้อยละของพื้นที่ป่าที่เพิ่มขึ้นจากโครงการหรือกิจกรรมปลูกต้นไม้ของ เทศบาลซึ่งมีการดูแลรักษาให้ต้นไม้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และเติบโตอย่างต่อเนื่อง	ค่าคงที่		ร้อยละ
403	403. ร้อยละของพื้นที่ เทศบาล ที่มีตรวจพบสารเคมีตกค้างระยะยาวในพื้นที่การเกษตรและพื้นที่อุตสาหกรรม (ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	8	8	10	21.38 จำนวนของพื้นที่ เทศบาล ที่ไม่มีการตรวจพบสารเคมีตกค้างระยะยาวในพื้นที่การเกษตรและพื้นที่อุตสาหกรรม(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนพื้นที่ของ เทศบาล ที่ไม่มีการตรวจพบสารเคมีตกค้างระยะยาวในพื้นที่การเกษตรและพื้นที่อุตสาหกรรม	7.7 จำนวนพื้นที่การเกษตรและพื้นที่อุตสาหกรรมในเขต เทศบาล (ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนพื้นที่การเกษตรและพื้นที่อุตสาหกรรมในเขต เทศบาล	ไร่
404	404. ร้อยละของพื้นที่ เทศบาล ที่ตรวจไม่พบสารเคมีตกค้างระยะยาวในแหล่งน้ำใต้ดิน(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	90	90	90	21.39 ขนาดของพื้นที่ เทศบาล ที่ตรวจไม่พบสารเคมีตกค้างระยะยาวในแหล่งน้ำใต้ดิน(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	ระบุขนาดของพื้นที่ เทศบาล ที่ตรวจไม่พบสารเคมีตกค้างระยะยาวในแหล่งน้ำใต้ดิน	1.48 ขนาดพื้นที่ เทศบาล ทั้งหมด (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุขนาดพื้นที่ เทศบาล ทั้งหมด	
405	405. ร้อยละของพื้นที่ เทศบาล ที่ไม่ประสบปัญหามลภาวะทางเสียงตลอดทั้งปี(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	80	80	80	21.40 จำนวนของพื้นที่ เทศบาล ที่ไม่ประสบปัญหามลภาวะทางเสียงตลอดทั้งปีของพื้นที่ เทศบาล ที่ไม่ประสบปัญหามลภาวะทางเสียงตลอดทั้งปี(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนของพื้นที่ เทศบาล ที่ไม่ประสบปัญหามลภาวะทางเสียงตลอดทั้งปีของพื้นที่ เทศบาล ที่ไม่ประสบปัญหามลภาวะทางเสียงตลอดทั้งปี	1.48 ขนาดพื้นที่ เทศบาล ทั้งหมด (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุขนาดพื้นที่ เทศบาล ทั้งหมด	
406	406. ร้อยละของพื้นที่ เทศบาล ที่ตรวจไม่พบสารเคมีตกค้างระยะยาวในแหล่งน้ำสาธารณะและชายฝั่ง(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	95	95	90	21.41 ร้อยละของพื้นที่ เทศบาล ที่ตรวจไม่พบสารเคมีตกค้างระยะยาวในแหล่งน้ำสาธารณะและชายฝั่ง(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	ระบุปริมาณร้อยละของพื้นที่ เทศบาล ที่ตรวจไม่พบสารเคมีตกค้างระยะยาวในแหล่งน้ำสาธารณะและชายฝั่ง	1.48 ขนาดพื้นที่ เทศบาล ทั้งหมด (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุขนาดพื้นที่ เทศบาล ทั้งหมด	ร้อยละ
407	407. จำนวนโครงการของ เทศบาล ในการส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน การสืบทอดและปลูกจิตสำนึกวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	3	3	3	22.1 จำนวนโครงการของ เทศบาล ในการส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน การสืบทอดและปลูกจิตสำนึกวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	ระบุจำนวนโครงการของ เทศบาล ในการส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน การสืบทอดและปลูกจิตสำนึกวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	ค่าคงที่		โครงการ
408	408. จำนวนโครงการของ เทศบาล ในการส่งเสริมหรืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	2	2	2	22.2 จำนวนโครงการของ เทศบาล ในการส่งเสริมหรืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ระบุจำนวนโครงการของ เทศบาล ในการส่งเสริมหรืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ค่าคงที่		โครงการ

ลำดับ	ตัวชี้วัด	นคร	เมือง	ตำบล	ขั้นตอนที่ 2	คำอธิบาย	ขั้นตอนที่ 1	คำอธิบาย	หน่วย
409	409. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เพื่อส่งเสริมหรือเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	2	2	2	22.3 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เพื่อส่งเสริมหรือเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล เพื่อส่งเสริมหรือเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าคงที่		โครงการ
410	410. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่มุ่งค้นหา ยกย่อง หรือเชิดชูปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น	1	1	1	22.4 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่มุ่งค้นหา ยกย่อง หรือเชิดชูปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่มุ่งค้นหา ยกย่อง หรือเชิดชูปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น	ค่าคงที่		โครงการ
411	411. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่มุ่งถอดบทเรียนภูมิปัญญาชาวบ้าน ความเชื่อ ประเพณี ค่านิยมท้องถิ่น และเผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้	3	2	2	22.5 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่มุ่งถอดบทเรียนภูมิปัญญาชาวบ้าน ความเชื่อ ประเพณี ค่านิยมท้องถิ่น และเผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ที่มุ่งถอดบทเรียนภูมิปัญญาชาวบ้าน ความเชื่อ ประเพณี ค่านิยมท้องถิ่น และเผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้	ค่าคงที่		โครงการ
412	412. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีศรัทธาในสถาบัน ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น	3	3	3	22.6 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีศรัทธาในสถาบันศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ เทศบาล ที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีศรัทธาในสถาบันศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ค่าคงที่		โครงการ
413	413. จำนวนโบราณสถานในท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ดูแล จาก เทศบาล	1	1	2	22.7 จำนวนโบราณสถานในท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ดูแลจาก เทศบาล	ระบุจำนวนโบราณสถานในท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ดูแลจาก เทศบาล	ค่าคงที่		แห่ง
414	414. จำนวนพิพิธภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการดูแล จาก เทศบาล	1	1	1	22.8 จำนวนพิพิธภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการดูแลจาก เทศบาล	ระบุจำนวนพิพิธภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการดูแลจาก เทศบาล	ค่าคงที่		แห่ง
415	415. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการอนุรักษ์หรือพัฒนาเมืองเก่า อาคารเก่า หรือชุมชนเก่า	1	1	1	22.9 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการอนุรักษ์หรือพัฒนาเมืองเก่า อาคารเก่า หรือชุมชนเก่า	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการอนุรักษ์หรือพัฒนาเมืองเก่า อาคารเก่า หรือชุมชนเก่า	ค่าคงที่		แห่ง
416	416. จำนวนแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	3	3	3	22.10 จำนวนแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	ระบุจำนวนแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	ค่าคงที่		ครั้ง/ปี
417	417. จำนวนครั้งของการตรวจสอบโบราณสถาน ศาสนา สถานที่ในพื้นที่ เทศบาล	24	24	24	22.11 จำนวนครั้งของการตรวจสอบโบราณสถาน ศาสนาสถานที่ในพื้นที่ เทศบาล	ระบุจำนวนครั้งของการตรวจสอบโบราณสถาน ศาสนาสถานที่ในพื้นที่ เทศบาล	ค่าคงที่		ครั้ง

ลำดับ	ตัวชี้วัด	นคร	เมือง	ตำบล	ขั้นตอนที่ 2	คำอธิบาย	ขั้นตอนที่ 1	คำอธิบาย	หน่วย
418	418. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการส่งเสริมให้เกิดอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) หรือเครือข่ายเพื่อดูแลแหล่งโบราณสถาน หรือศาสนสถานในพื้นที่ เทศบาล	1	1	1	22.12 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการส่งเสริมให้เกิดอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) หรือเครือข่ายเพื่อดูแลแหล่งโบราณสถาน หรือศาสนสถานในพื้นที่ เทศบาล	ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการส่งเสริมให้เกิดอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) หรือเครือข่ายเพื่อดูแลแหล่งโบราณสถาน หรือศาสนสถานในพื้นที่ เทศบาล	ค่าคงที่		โครงการ
419	419. ร้อยละของประชาชนที่มีความภาคภูมิใจหรือพึงพอใจต่ออัตลักษณ์ด้านศิลปะศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ของชุมชนท้องถิ่น(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	90	85	85	22.13 จำนวนของประชาชนที่มีความภาคภูมิใจหรือพึงพอใจต่ออัตลักษณ์ด้านศิลปะศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนท้องถิ่น	ระบุจำนวนของประชาชนที่มีความภาคภูมิใจหรือพึงพอใจต่ออัตลักษณ์ด้านศิลปะศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนท้องถิ่น	3.13 จำนวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ของ เทศบาล	ระบุจำนวนประชากรตามทะเบียนสำมะโนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ เทศบาล	คน
420	420. ร้อยละของอาคารเก่า โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น หรือสถานที่สำคัญในทางประวัติศาสตร์ หรือวัฒนธรรมที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้หรือสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	80	70	60	22.14 จำนวนของอาคารเก่า โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น หรือสถานที่สำคัญในทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้หรือสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์	ระบุจำนวนของอาคารเก่า โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น หรือสถานที่สำคัญในทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้หรือสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์	8.1 จำนวนของอาคารเก่า โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น หรือสถานที่สำคัญในทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมที่ เทศบาล ดูแลสนับสนุน (ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนของอาคารเก่า โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น หรือสถานที่สำคัญในทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมทั้งหมดที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ เทศบาล ซึ่ง เทศบาล ให้การดูแลสนับสนุน	แห่ง
421	421. ร้อยละของจำนวนครั้งในการจัดการของ เทศบาล ต่อปัญหาการบุกรุกหรือทำลายโบราณสถาน ศาสนาสถานในพื้นที่ตามที่ได้รับแจ้งต่อจำนวนครั้งที่ได้รับแจ้งปัญหาทั้งหมด(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	80	70	70	22.15 จำนวนครั้งในการจัดการของ เทศบาล ต่อปัญหาการบุกรุกหรือทำลายโบราณสถาน ศาสนาสถานในพื้นที่ตามที่ได้รับแจ้ง	ระบุจำนวนครั้งในการจัดการของ เทศบาล ต่อปัญหาการบุกรุกหรือทำลายโบราณสถาน ศาสนาสถานในพื้นที่ตามที่ได้รับแจ้ง	8.2 จำนวนครั้งในการแจ้งปัญหาการบุกรุกหรือทำลายโบราณสถาน ศาสนาสถานในพื้นที่ที่ เทศบาล ได้รับแจ้ง (ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนครั้งในการแจ้งปัญหาการบุกรุกหรือทำลายโบราณสถาน ศาสนาสถานในพื้นที่ที่ เทศบาล ได้รับแจ้ง	ครั้ง
422	422. จำนวนระบบข้อมูล/ฐานข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่ใช้ในการวางแผนส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	2	2	2	22.16 จำนวนระบบข้อมูล/ฐานข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่ใช้ในการวางแผนส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนระบบข้อมูล/ฐานข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่ใช้ในการวางแผนส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ค่าคงที่		ระบบ
423	423. จำนวนหลักสูตรการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่นำมาถ่ายทอดในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัด เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	2	2	1	22.17 จำนวนหลักสูตรการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่นำมาถ่ายทอดในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัด เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนหลักสูตรการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่นำมาถ่ายทอดในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัด เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ค่าคงที่		หลักสูตร

ลำดับ	ตัวชี้วัด	นคร	เมือง	ตำบล	ขั้นตอนที่ 2	คำอธิบาย	ขั้นตอนที่ 1	คำอธิบาย	หน่วย
424	424. จำนวนกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่จัดขึ้นภายนอกพื้นที่ใน ระดับประเทศ/นานาชาติเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นที่รู้จัก แพร่หลายซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล(ภารกิจ เสริมขั้นพื้นฐาน)	2	2	1	22.18 จำนวนกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่จัดขึ้นภายนอก พื้นที่ในระดับประเทศ/นานาชาติเพื่อให้ชุมชน ท้องถิ่นเป็นที่รู้จักแพร่หลายซึ่งได้รับการสนับสนุน จาก เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุระบุจำนวนกิจกรรมหรือโครงการ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่นที่จัดขึ้นภายนอกพื้นที่ใน ระดับประเทศ/นานาชาติเพื่อให้ชุมชน ท้องถิ่นเป็นที่รู้จักแพร่หลายซึ่งได้รับการ สนับสนุนจาก เทศบาล(ภารกิจเสริมขั้น พื้นฐาน)	ค่าคงที่		โครงการ
425	425. โครงการหรือจำนวนแผนที่วัฒนธรรม แผนที่ชุมชน เชนิงนิเวศน์ แผนที่ของดีชุมชนแผนที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ ปรากฏชาวบ้าน ฯลฯ ที่ เทศบาล จัดทำหรือส่งเสริมให้มีการ จัดทำขึ้นเพื่อแหล่งเรียนรู้ในเชิงอนุรักษ์หรือพัฒนา เป็นสถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรม(ภารกิจเสริมขั้น พื้นฐาน)	3	2	1	22.19 โครงการหรือจำนวนแผนที่วัฒนธรรม แผนที่ชุมชนเชนิงนิเวศน์ แผนที่ของดีชุมชนแผนที่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปรากฏชาวบ้าน ฯลฯ ที่ เทศบาล จัดทำหรือส่งเสริมให้มีการจัดทำขึ้นเพื่อ แหล่งเรียนรู้ในเชิงอนุรักษ์หรือพัฒนาเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุโครงการหรือจำนวนแผนที่วัฒนธรรม แผนที่ชุมชนเชนิงนิเวศน์ แผนที่ของดี ชุมชนแผนที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปรากฏ ชาวบ้าน ฯลฯ ที่ เทศบาล จัดทำหรือ ส่งเสริมให้มีการจัดทำขึ้นเพื่อแหล่งเรียนรู้ ในเชิงอนุรักษ์หรือพัฒนาเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม(ภารกิจเสริมขั้น พื้นฐาน)	ค่าคงที่		โครงการ
426	426. จำนวนโครงการหรือแผนงานบูรณาการระหว่าง เทศบาล กับหน่วยงานอื่นๆ ในด้านการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม สถานที่สำคัญ โบราณสถาน ชุมชนเก่า/เมืองเก่า/อาคารเก่า หรือแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม(ภารกิจ เสริมขั้นพื้นฐาน)	3	2	1	22.20 จำนวนโครงการหรือแผนงานบูรณาการ ระหว่าง เทศบาล กับหน่วยงานอื่นๆ ในด้านการ อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม สถานที่สำคัญ โบราณสถาน ชุมชนเก่า/เมืองเก่า/อาคารเก่า หรือแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม(ภารกิจเสริมขั้น พื้นฐาน)	ระบุจำนวนโครงการหรือแผนงานบูรณา การระหว่าง เทศบาล กับหน่วยงานอื่นๆ ในด้านการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม สถานที่สำคัญ โบราณสถาน ชุมชนเก่า/ เมืองเก่า/อาคารเก่า หรือแหล่งมรดกทาง วัฒนธรรม(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ค่าคงที่		โครงการ
427	427. จำนวนโครงการหรือแผนงานของ เทศบาล ในการ ส่งเสริมบูรณาการหรือสร้างเครือข่ายทางศาสนา(ภารกิจ เสริมขั้นพื้นฐาน)	2	2	1	22.21 จำนวนโครงการหรือแผนงานของ เทศบาล ในการส่งเสริมบูรณาการหรือสร้างเครือข่ายทาง ศาสนา(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)	ระบุจำนวนโครงการหรือแผนงานของ เทศบาล ในการส่งเสริมบูรณาการหรือ สร้างเครือข่ายทางศาสนา(ภารกิจเสริม ขั้นพื้นฐาน)	ค่าคงที่		โครงการ
428	428. จำนวนกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล และถูกจัดอยู่ในฐานข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงศิลปวัฒนธรรมในระดับประเทศ/นานาชาติ(ภารกิจ เสริมขั้นพัฒนา)	1	1	1	22.22 จำนวนกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุน จาก เทศบาล และถูกจัดอยู่ในฐานข้อมูลส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมใน ระดับประเทศ/นานาชาติ(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่ ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาล และถูก จัดอยู่ในฐานข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงศิลปวัฒนธรรมในระดับประเทศ/ นานาชาติ(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	ค่าคงที่		โครงการ

ลำดับ	ตัวชี้วัด	นคร	เมือง	ตำบล	ขั้นตอนที่ 2	คำอธิบาย	ขั้นตอนที่ 1	คำอธิบาย	หน่วย
429	มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอันเป็นผลต่อเนื่องมาจากการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างชัดเจน(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	10	8	8	22.23 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอันเป็นผลต่อเนื่องมาจากการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างชัดเจน (ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	ระบุปริมาณร้อยละของมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอันเป็นผลต่อเนื่องมาจากการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างชัดเจน	ค่าคงที่		ร้อยละ
430	ร้อยละของจำนวนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น โบราณสถาน หรือสถานที่สำคัญ ชุมชนเก่า/เมืองเก่า/อาคารเก่า หรือแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ฯลฯ ที่ได้รับการดูแลหรือส่งเสริมอย่างต่อเนื่องจากการมีแผนงานหรือข้อมูลพื้นฐานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	80	80	75	22.24 จำนวนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น โบราณสถาน หรือสถานที่สำคัญ ชุมชนเก่า/เมืองเก่า/อาคารเก่า หรือแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ฯลฯ ที่ได้รับการดูแลหรือส่งเสริมอย่างต่อเนื่องจากการมีแผนงานหรือข้อมูลพื้นฐานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	ระบุจำนวนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น โบราณสถาน หรือสถานที่สำคัญ ชุมชนเก่า/เมืองเก่า/อาคารเก่า หรือแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ฯลฯ ที่ได้รับการดูแลหรือส่งเสริมอย่างต่อเนื่องจากการมีแผนงานหรือข้อมูลพื้นฐานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	8.3 จำนวนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น โบราณสถาน หรือสถานที่สำคัญ ชุมชนเก่า/เมืองเก่า/อาคารเก่า หรือแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ฯลฯ ในพื้นที่ของเทศบาล (ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)	ระบุจำนวนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น โบราณสถาน หรือสถานที่สำคัญ ชุมชนเก่า/เมืองเก่า/อาคารเก่า หรือแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ฯลฯ ทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ของ เทศบาล	แห่ง